

**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 23 พ.ย. 2557 หน้า 1 : 12

**ล้อยับอ้ออ่างพอ.ฟังไมขึ้น**  
**เล็งเอาผิด**  
**ลุยค้นใบสมัครครุพช.**  
**นักกรอกเอกสารเท็จ**  
**สื่อเจตนาทุจริตสอบ**

'อ้อย'ย่า ผอ.ร.ร.สมัครเข้าสอบ  
 บรรจุครูผู้ช่วย ทำเสื่อมเสีย จ  
 สพฐ.เร่งสรุปผลสอบสวนใน  
 1-2 วันนี่ ด้าน ผอ.สพป.บุรีรัมย์  
 เขต 1 เล็งตั้ง กก.สอบวินัย เจ้า  
 ตัวยอมรับเปิดติวสอบครู พช.  
 (อ่านต่อหน้า 12)

ด้านนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวง  
 ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้  
 รายงานผลการสอบครูผู้ช่วยวันที่ 19-20 เมษายน  
 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 จะมีปัญหาอยู่บ้างกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนและ  
 ข้าราชการครู 2 คน ที่ไปเข้าสอบด้วยดังกล่าว ทั้งนี้  
 กรณีที่ทั้ง 3 คนกรอรายละเอียดใบสมัครสอบว่า  
 ไม่ได้ทำอาชีพข้าราชการครูนั้น ต้องถือว่าให้ข้อมูลอัน  
 เป็นเท็จ และที่ไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชามาสอบ  
 ก็ถือว่าทำผิดระเบียบทางราชการ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี  
 ว่าการ ศธ. กล่าวว่า สพฐ.ได้รายงานความคืบหน้า  
 กรณีดังกล่าวว่า อยู่ระหว่างการสอบสวน คาดว่าใน  
 1-2 วันนี้จะได้ข้อสรุปว่า จะต้องสอบสวนทางวินัย  
 หรือไม่ ซึ่งแนวโน้มน่าจะต้องสอบวินัย เพราะโดย  
 หลักการแล้วการไปสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตเขตพื้นที่  
 ที่ตั้งสังกัดก็ถือว่าผิดอยู่แล้ว ยิ่งไปสอบทั้งที่เป็นผู้  
 ยานวยการโรงเรียนยิ่งไม่เป็นเหตุเป็นผล และอาจ  
 ล่อไปในทางทุจริต เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งเป็นปัญหา  
 ทางวินัยอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีเป็นติวเตอร์แล้วไปสอบ  
 ทำได้หรือไม่ นายจาตุรนต์กล่าวว่า โดยจรรยาบรรณ  
 ถ้าตนเป็นผู้ยานวยการโรงเรียน ก็ไม่ไปสอบ ต้องหา  
 วิธีการอื่นๆ มากกว่าจะใช้วิธีเข้าไปสอบเพื่อคุณ  
 ขอบสอบ เหตุผลไม่น่าจะฟังขึ้น ส่วนจะมีความผิด  
 ถึงขั้นไหนนั้น ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบด้วย ซึ่ง  
 บังเอิญว่ากรณีนี้กรรมการคุมสอบรู้ก่อน จับได้ก่อน  
 ความผิดบางอย่างจึงอาจยังไม่เกิดขึ้น ส่วนกรณี  
 ผู้เข้าสอบจาก จ.บุรีรัมย์อีก 9 คน ที่เดินทางไปสอบ  
 กับนายพิทักษ์ จะสื่อเจตนาทุจริตหรือไม่นั้น ต้องรอ  
 ฟังผลการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งขณะนี้ทางเขต  
 พื้นที่ได้เรียกผู้เกี่ยวข้องไปสอบสวนแล้ว และเบื้องต้น  
 เห็นไปในทางคล้ายคลึงกันว่า ทำให้เกิดความเสียหาย  
 และเป็นปัญหาถึงขั้นวินัย

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า หากนายพิทักษ์เข้าไปดูแล  
 ข้อสอบจริงๆ ตามที่ยัง จะมีความผิดหรือไม่ นาย  
 จาตุรนต์กล่าวว่า ถ้าฟังการดูข้อสอบเฉยๆ ไม่ผิด  
 ต้องดูพฤติกรรมการอื่นๆ ประกอบด้วย เท่าที่ทราบใน  
 กรณีนี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย มีลักษณะไม่ชอบ  
 ด้วยจรรยาบรรณ จะเข้าข่ายเรื่องวินัย ส่วนการ  
 ดำเนินการทางอาญา ทางคณะกรรมการสอบสวน  
 ต้องดูข้อเท็จจริงว่า องค์ประกอบเข้าข่ายความผิด  
 อาญาหรือไม่

ด้านนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของ สพฐ. จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่ 23 เมษายนนี้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน จากนั้นจะนำผลสืบสวนมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป ส่วนการดำเนินคดีทางอาญานั้น ต้องรอผลการสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีเจตนาปกปิดข้อมูลอันสำคัญในการยื่นสมัครสอบหรือไม่ ซึ่งจะต้องไปดูแนวทางคำพิพากษาของศาลฎีกาว่า กรณีนี้เป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ รวมทั้งจะให้สอบปากคำผู้สมัครสอบจาก จ.บุรีรัมย์ที่เข้าสอบในสนามสอบเดียวกันด้วย

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธานีพร เปรมปรีดี รองผู้บัญชาการสำนักงานคดีอาญาพิเศษ 2 ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีทุจริตสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ผ่านมา กล่าวถึงกรณีนายพิทักษ์ว่า ทาง ศษ.ยังไม่ได้ประสานให้ดีเอสไอเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าว หากประสานมาก็พร้อมเข้าดำเนินการทันที

จากการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายนที่ผ่านมา พบเหตุต้องสงสัยกรณีนายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา (สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 นายชุมพล ศุภเลิศ ข้าราชการครูโรงเรียนเมืองแม่กพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 บุรีรัมย์ และนายธนกฤต ศุภเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าสอบด้วย โดยทั้งหมดอ้างว่าเพื่อต้องการดูแลข้อสอบ ในขณะที่ต้นสังกัดได้สั่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากส่วนกลาง หลังมีผู้ให้ข้อมูลว่านายพิทักษ์เป็นติวเตอร์ ใช้ชื่อ "ติวเตอร์แอ๊ด ลำปลายมาศ" นั้น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงยังอยู่ในพื้นที่ สพป.สมุทรสาคร เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐาน สอบพยานบุคคลกรณีที่น่าพิศวงไปเข้าสอบครูผู้ช่วย ซึ่งคณะกรรมการกำลังตรวจสอบเอกสารที่ใช้ยื่นสมัครสอบด้วยว่าเป็นเอกสารเท็จหรือไม่ หากพบว่าเป็นเอกสารเท็จจริง ถือว่าส่อเจตนาทุจริตในการสอบ รวมทั้งส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ เพราะในใบสมัครไม่ได้แจ้งอาชีพว่าเป็นข้าราชการ ถือว่าแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้น หากประเมินแนวโน้มจากข้อมูลต่างๆ ในขณะนี้ เป็นไปได้มากที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับนายพิทักษ์ แต่ต้องรอผลการสืบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน

"ล่าสุดผมได้พูดคุยกับนายพิทักษ์ ซึ่งยอมรับว่าเปิดตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยอยู่ เลยไปสมัครเข้าสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดตัวครั้งต่อไป ส่วนกรณีที่มีผู้สมัครสอบจาก จ.บุรีรัมย์ไปสอบในห้องเดียวกันด้วยถึง 9 คนนั้น นายพิทักษ์ปฏิเสธว่าไม่ทราบ แต่ยอมรับว่ามีผู้เข้าสอบ 2 รายที่มาตัวกับนายพิทักษ์ด้วย" นายสุพจน์กล่าว และว่า กรณีนายพิทักษ์ นายชุมพล และนายธนกฤตที่มีนามสกุลเดียวกันนั้น ได้สอบถามแล้วว่าเพื่อนพี่น้องกันจริง และเหตุที่ไม่สมัครสอบเพราะเป็นติวเตอร์ ต้องการเข้าไปดูแลข้อสอบไม่มีเจตนาเรื่องทุจริต

นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการ สพม.เขต 32 จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้สั่งให้กรรมการสืบข้อเท็จจริงไปตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบจาก จ.บุรีรัมย์ที่อยู่ในห้องสอบเดียวกับนายชุมพลว่ามีบุคคลใดที่นำสลับบ้าง มีความเกี่ยวข้องกับนายชุมพลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้เรียกนายชุมพลมาสอบปากคำแล้วชี้แจงว่าเป็นติวเตอร์มานานแล้ว ที่ไปสมัครสอบเพื่อดูแลข้อสอบ ไม่ได้มีเจตนาเรื่องทุจริต ส่วนสาเหตุที่ไม่ขออนุญาตต้นสังกัด เพราะไม่ยากให้ใครรู้และบอกด้วยว่าเคยไปสมัครสอบเป็นพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นมาครั้งหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ผลการสืบข้อเท็จจริงน่าจะรู้ผลอีก 2-3 วันนี้

นางภานิชา อินทร์ช้าง รักษาการผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวว่า กรณีนายธนกฤตไปสอบครูผู้ช่วยนั้น ทางคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการสอบพยานบุคคล พยานแวดล้อม คาดว่าวันที่ 25 เมษายนนี้ น่าจะรู้ผลว่าเป็นอย่างไร ผิดถูกก็ว่าไปตามข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นนายธนกฤตบอกว่าต้องการไปดูแลข้อสอบไว้มาตัวให้ลูกหลานที่อยากเป็นครู ไม่มีเจตนาเรื่องทุจริต

แหล่งข่าวใน สพฐ. เปิดเผยว่า กรณีนายพิทักษ์และผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก จ.บุรีรัมย์จำนวนหนึ่งไปสมัครสอบที่สนามสอบ สพป.สมุทรสาคร ได้มีการติดตามและสืบข่าวในทางลับก่อนที่จะปรากฏเป็นข่าวออกมา โดยมีการส่งกรรมการคุมสอบเข้าไปเฝ้าดูพฤติกรรมเพิ่มเติมถึง 4 คน ซึ่งพฤติกรรมสอบวันแรกในภาค ก.วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มผู้สมัครสอบจาก จ.บุรีรัมย์ที่อยู่ร่วมห้องสอบเดียวกับนายพิทักษ์จะทำข้อสอบเสร็จที่หลังนายพิทักษ์ คล้ายกับต้องรอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ก่อนหรือไม่ ซึ่งทางคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกำลังตรวจสอบข้อมูลจาก สพป.สมุทรสาครอยู่

ผู้สื่อข่าว "มติชน" ได้โทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของนายพิทักษ์ ที่ได้รับมาจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แต่ปลายสายระบุว่า ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของนายพิทักษ์ ก่อนจะวางสายไป



## ข้อพิพาทครู-ผอ. เข้าสู่อบ'ครูผช.'

จากปัญหาการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ซึ่งมีเรื่องที่สร้างความกังขาให้กับสังคมเนื่องจากมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมาสอบด้วย จนเป็นเหตุให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูอีก 2 ราย ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดเตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการ- การสอบสวนทางวินัยนั้น

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ว่า สพฐ. ได้รายงานความคืบหน้าเหตุต้องสงสัยกรณีนายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผอ.ร.ร. บ้านหนองไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ (สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 นายชุมพล ศุภเลิศ ครูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ นายธนกฤต ศุภเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.บุรีรัมย์ เข้าสอบแข่งขันครูผู้ช่วยว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือไม่ แต่แนวโน้ม

น่าจะต้องมีการสอบสวนวินัยเพราะไปสอบโดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ที่สำคัญเป็น ผอ.ร.ร. อยู่แล้วแต่ไปสอบเพื่อเป็นครูผู้ช่วย ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลต่อไปในทางทุจริต เรื่องนี้ถือเป็นความผิดทางวินัยอยู่แล้ว ส่วนความผิดทางอาญา ต้องดูว่าการกระทำดังกล่าวครอบงำหรือเข้าข่ายหรือไม่ กรณีมีข่าวเป็นตัวแทน และอ้างว่ามาสอบเพื่อดูแลข้อสอบ เหตุผลดังกล่าวไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการกระทำดังกล่าวจะต่อเจตนาหรือผิดกฎหมาย ผิดระเบียบขั้นไหนต้องดูข้อเท็จจริงประกอบกันไปเข้าสอบเพื่อดูแนวข้อสอบเฉยๆ และไปโดยลำพังคงไม่ผิด แต่มีคนจากจังหวัดเดียวกันไปร่วมสอบด้วยหลายคน ต้องดูพฤติกรรมอื่นประกอบด้วย

ด้านนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้ง 3 รายแล้ว โดยมติครของ สพฐ. จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่ 23 เม.ย. สาเหตุที่ สพฐ. ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนฯ ข้อเท็จจริง เนื่องจากเหตุผลยังไม่เพียงพอเป็นแค่ถูกกล่าวหาและเหตุเกิดคนละเขตพื้นที่ที่อาจอยู่นอกเหนืออำนาจเขตพื้นที่ต้นสังกัดที่จะดำเนินการสืบสวน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสชี้แจงและส่งพยานหลักฐานเข้ามาตามขั้นตอน จากนั้นจะนำผลการสืบมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป ส่วนการดำเนินคดีทางอาญา ต้องรอผลการสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีเจตนาปกปิดข้อมูลอันสำคัญในการยื่นสมัครสอบ ซึ่งต้องไปดูแนวทางคำพิพากษาของศาลฎีกาว่า กรณีนี้เป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ รวมทั้งจะให้มีการสอบปากคำผู้เข้าสอบจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าสอบในสนามสอบเดียวกันด้วย ส่วนการขึ้นแบล็กลิสต์ผู้เข้าสอบทั้ง 9 คนที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์และสอบที่เดียวกับนายพิทักษ์หรือไม่ คงไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีระเบียบ ทราบว่าคนกลุ่มนี้มาสอบแค่วันแรกเท่านั้นก็ถือว่าตกไปแล้ว สพฐ. สามารถระแวงระวังหากคนกลุ่มนี้ไปสมัครสอบที่ใด เนื่องจากมีเลขบัตรประชาชนเลข หลักที่สามารถติดตามตัวได้ง่ายขึ้น

วันเดียวกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธนาธิป เปรมปรีดี รองผู้บัญชาการสำนักงานคดีอาญาพิเศษ 2 ในฐานะหัวหน้าชุดคดีทุจริตสอบครูผู้ช่วยเผยว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ขณะนี้คงไม่สามารถบอกได้ว่ามีการทุจริตการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้หรือไม่ ต้องรอจนกว่าผลสอบดังกล่าวจะออกมาขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้ประสานให้ดีเอสไอเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ หากประสานมาก็พร้อมเข้าดำเนินการทันที

นายธนาธิปเผยต่อว่า กรณีที่มีคนระดับตำแหน่ง ผอ.ร.ร. ลดระดับมานั่งสอบเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พบถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ ที่ ผอ.โรงเรียนจะเข้ามานั่งสอบแบบนี้ ตัว ผอ.คนดังกล่าวก็ยังคงเป็นตัวแทนด้วย ที่ผ่านมาก็เคยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยลักษณะนี้ในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่จะพบเพียงตัวเล็กๆ ที่ถูกว่าจ้างเข้ามาจกจ่ายข้อสอบออกไป โดยจะมาเป็นกลุ่ม 40-50 คน ครั้งนี้เป็นถึง ผอ.ร.ร. คาดว่าน่าจะเป็นการลดต้นทุน เลยมานั่งสอบจกจ่ายข้อสอบด้วยตัวเอง



# จีศาลาหยุดทำหน้าที

## ศอ.รต.ยกจม.อุกฤษศักดิ์ฟัน'ปู' ปชป.ชว5เงื่อนไขวัดใจ'ทักษิณ'

"ยิ่งลักษณ์" ปิดคูป "ทักษิณ" ย้ำไม่ยึดติดตำแหน่ง พร้อมเว้นวรรคถ้าประชาชนต้องการ "ศอ.รต." ยกจดหมาย "อุกฤษ" กดดันศาล รธน.ควรถูกปฏิบัติหน้าที่ เหตุไม่มีความยุติธรรม

"อุกฤษ" ท้า "นายใหญ่" พิสูจน์คำพูดวางมือการเมือง เลิกตั้งวอร์รูมชกโยการเมือง กลับมารับโทษ สั่งลี้ภัยเคารพคำตัดสิน แฉแผน "ชัยเกษม" ขอพระบรมราชวินิจฉัยล้มคำวินิจฉัย

ศาลรธน.สร้างรูปแบบ "นิรโทษจำแลง" ขณะที่รัฐบาลยกมาตรา 111 ขวางเปิดประชุมวุฒิสภา

ที่องค์การพิพิธภัณฑิวิทยาศาสตรแห่งชาติ (อพพช.) จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 เม.ย.57 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และกรม.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส่งสัญญาณให้นายกฯและคนตระกูลชินวัตรวางมือทางการเมือง ■ อ่านต่อหน้า 8

### ■ จี

ต่อจากหน้า 1

เมืองถ้ากระบวนการต่างๆ เป็นไปด้วยความยุติธรรม ว่า ไม่ได้คูด ผู้สื่อข่าวถามว่า เบื้องต้นจะเว้นวรรคทางการเมืองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า อย่างที่เรียนว่า ยังไม่ได้คูดส่วนตัวไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง ซึ่งเราได้เคยเรียนกับประชาชนแล้ว สิ่งที่เราอยากเห็นคือทำอะไรให้ประเทศชาติสงบ ทุกคนรักษากติกา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย ตรงนี้ต่างหากที่เราอยากเห็นและเรายินดีให้ความร่วมมือ

เมื่อถามว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ได้ประกาศว่าจะขัดขวางการเลือกตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ต้องถามว่าถ้าเรารักประเทศ แล้วเราขัดขวางกันทุกวันและประเทศเราจะไปอย่างไร เราจะมีแต่ถอยหลังลงทุกวัน เมื่อถามว่ามองว่าปัญหาการเมืองวันนี้เล่นกันแรงเกินไปหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ทุกคนพยายามที่จะยึดเอาตัวตน ตัวบุคคล แต่ต้องยึดเอาประเทศเป็นที่ตั้ง และทุกคนพยายามที่จะทำให้ประเทศไปข้างหน้า แต่ถ้าทุกคนตั้งมั่นที่จะขัดแย้งกันตลอดเวลาแล้วเราจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายให้ประเทศหลุดพ้นปัญหาความวุ่นวายทางด้านสถานการณ์การเมืองนี้อย่างไร

ที่ศูนย์อำนวยความสะดวกรักษาความสงบ

เรียบร้อย (ศอ.รส.) มีผลการประชุม สมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ เรื่องที่ 1 ศอ.รส. ได้พิจารณาจดหมาย เปิดผนึก 2 ฉบับของศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการ อิศระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม แห่งชาติ (คอ.นธ.) ซึ่งในจดหมายเปิด ผนึกฉบับที่ 1 กล่าวถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจวินิจฉัยกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 (2) และ (3) กรณีโอนย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งเป็นเหตุให้ความเป็น รัฐมนตรีของนายกลิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) ส่วนในจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ ได้ให้ความ เห็นว่า กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

ดังนั้น ในเมื่อการพิจารณาวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ดำเนินการไป โดยความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ และ ตามกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยของศาล รัฐธรรมนูญ ย่อมไม่ถือว่าเป็นเด็ดขาด ไม่มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ ด้วยเหตุนี้ ศาล รัฐธรรมนูญจึงควรที่จะต้องหยุดปฏิบัติ หน้าที่ของตนไว้ก่อน จนกว่าจะได้ดำเนินการ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหลัก นิติธรรม

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุฑาธุช ลัก ษณวิศิษฏ์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ ระบุว่า วางมือทางการเมือง ว่า ขอทำว่าหาก คิดวางมือทางการเมืองจริงต้องดำเนินการ 5 อย่าง คือ 1.เลิกตั้งวอร์รูมที่ฮ่องกง 2.ให้มารับโทษ 3.ให้รัฐบาลยอมรับคำ วินิจฉัยขององค์กรอิสระ 4.ให้ประกาศ พรรคเพื่อไทยและสมุนยอมรับคำวินิจฉัย ขององค์กรอิสระทุกองค์กรทุกกรณี และ 5.ให้ล้มเลิกความคิดที่จะออกกฎหมาย นิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบปกติหรือ รูปแบบจำแลงที่นายชัยเกษม นิติสิริ รว. ยุติธรรม ออกมาเสนอให้ขอพระบรม ราชวินิจฉัยกลับคำวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นความพยายาม สร้างกระบวนกรนิรโทษกรรมในรูปแบบ

ใหม่อันเป็นการกระทำที่มีบังคร

วันเดียวกัน นายสุรนนท์ เวชชา ชีวะ เลขาธิการนายกฯ กล่าวถึงกรณีขอให้ เปิดประชุมวุฒิสภาสัณยวิสามัญภายหลัง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลขาธิการ กฤษฎีกา หรือร่วมกับเลขาธิการ วุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ว่า ยังคงไม่ ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะเรื่องของอำนาจใน การเปิดประชุม เพราะในข้อกฎหมาย ยังไม่มีความชัดเจน ทางรัฐสภาและวุฒิ สภาต้องพูดคุยกันให้จบ ส่วนรัฐบาล พร้อมปฏิบัติตามที่มีอำนาจ สำหรับประ เด็นที่ว่า ส.ว.ชุดใหม่จะต้องทำหน้าที่ใน การพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอน เป็น ปัญหาของทางวุฒิสภาเหมือนกัน ซึ่ง มาตรา 111 กำหนดไว้ชัดเจนวุฒิสภาต้อง ประกอบด้วยส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งและ เลือกตั้ง ดังนั้นเมื่อมีเลือกตั้งมันก็ต้องรอ อย่งไรก็ตามการหารือเบื้องต้น ของ 3 เลขาธิการ ทางเลขาธิการ ครม. จะ รายงานในที่ประชุมครม. เนื่องจากเกี่ยว ข้องกับกฎหมายหลายข้อด้วยกัน



# ปูลุนศาลรธน.

## ขยายเวลาแจกโยกถวิล

กนายบูไม่ฟังวุ่นวาย

‘เดลิ้ม’เตรียมแพน

ชิงถูกลักลั่นนายกฯ

โพสต์ทูเดย์ > ยิ่งลักษณ์ตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจกคดีย้ายถวิลอีก 15 วัน ทนาย เตือนไม่รับฟังนำไปสู่ความแตกแยก

นายพิชิต ชื่นบาน อดีต สส.พรรคเพื่อไทย ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงความเชื่อมั่นว่าที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23 เม.ย.จะพิจารณาอนุญาตให้นายกฯ ขยายเวลาชี้แจงคดีการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ออกไป 15 วัน ตามคำขอ

“สิ่งที่สำคัญศาลรัฐธรรมนูญควรรับฟังพยานต่างๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่จะสร้างการยอมรับไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อกังขาและนำไปสู่การแตกแยกได้” นายพิชิต ระบุ

ด้านแหล่งข่าวจากที่ประชุมศูนย์อำนวยความสะดวกรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.ร.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมาร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ผู้อำนวยการศอ.ร.ส.ได้พูดช่วงประเมินสถานการณ์ว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีนายกฯ เกินบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดขอประเมินว่าน่าองเลือดแน่นอน

นอกจากนี้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประเมินว่า หากเกิดอะไรขึ้นทำให้นายกฯ ต้องพ้นจากตำแหน่ง แม้ว่ารัฐบาลไม่ทูลเกล้าฯ ถวายนายกฯ คนใหม่ ผู้อำนวยการ ศอ.ร.ส.จะทูลเกล้าฯ ถวายเองจะทำในฐานะซีอีโอ ศอ.ร.ส. หรือจะทำกันในกลุ่ม 5-6 คน แผนการของอีกฝ่ายถูกบล็อก

“เมื่อฝ่ายเราทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงวินิจฉัย จะทรงวินิจฉัยเมื่อไหร่ ไม่มีใครรู้ รัฐบาลก็อยู่ไปไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดเหตุตามมาตรา 3 มาตรา 7 ตามรัฐธรรมนูญตามที่อีกฝ่ายต้องการอีกแล้ว” แหล่งข่าวอ้างคำพูดนายธาริต

แหล่งข่าว เปิดเผยอีกว่า หลังจากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม ได้แสดงความเห็นอีกว่าพร้อมที่จะเสนอทูลเกล้าฯ ถวาย

“เมื่ออีกฝ่ายจงรักภักดี แล้วผมไม่จงรักภักดีหรือ ผมเป็นทั้งทหาร ตำรวจสายสะพายสาย 4 พวกมันพูดกันมาตลอดจะขอพระราชทานมาตรา 7 ผมก็เป็นพลกนิกรเหมือนกัน ผมก็มีสิทธิกราบบังคมทูลขอพึ่งพระบารมี ส่วนจะมีพระบรมราชวินิจฉัยอย่างไร ก็สุดแต่พระองค์ ผมทำแน่” แหล่งข่าวอ้างคำพูดของ ร.ต.อ.เฉลิม

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่องเว้นวรรคทางการเมือง แต่ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งและสิ่งนั้นต้องนำมาซึ่งความสงบ นำมาซึ่งกติกาก็ทุกคนยอมรับ และเมื่อถามย้ำอีกว่าจะตั้งให้เป็นเจ็อนไซ เพื่อนำไปสู่การพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่มีเจ็อนไซใดๆ และไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะมาตั้งเจ็อนไซกัน

“วันนี้เท่าที่เราเห็นคือการเลือกตั้งหรือประชามติ ที่จะทำให้ทุกคนยอมรับผล หากต่างคนต่างพูดก็จะเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้ประกาศว่าจะขัดขวางการเลือกตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า ต้องถามว่าถ้ารักประเทศ แล้วขัดขวางกันทุกวันและประเทศจะไปอย่างไร จะมีแต่ถอยหลังลงทุกวัน ■



## คำให้การ พยานปากเอก

● แก้วกานต์ กองโชค

### เื่อกสุดท้ายในแถลงการณ์ ศอ.รส.

การที่มีระเบิด เอ็ม 79 ฝังในบ้านพี่สาวของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เท่ากับเป็นหลักฐานทางคดีอย่างชัดเจนว่า...คนที่ยืนตรงกันข้ามกับรัฐบาล จะโดนยิงด้วยเอ็ม 79

ทั้งนี้ เวลาประมาณ 00.20 น. วันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายยิงลูกระเบิด M79 ตกบริเวณบ้านของ นางอมร สหเมธาพัฒน์ พี่สาว นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย่านถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พื้นที่สน.ทุ่งสองห้อง

โดยแรงระเบิดทำให้กำแพงรั้วบ้านและรถยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

เป็นที่รับรู้กันว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นปลัดกระทรวงคนแรกที่คัดค้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์

โดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวง ต่างพากันสนับสนุน "การปฏิรูปประเทศ"

นั่นจึงทำให้ นพ.ณรงค์ ปฏิเสธเข้าร่วมประชุมกับ ศอ.รส.

หมอนณรงค์ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา ถึงกรณีนี้ ร.ต.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ระบุในที่ประชุมปลัดกระทรวงว่า ติดใจปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไปออกข่าวว่าไม่ยอมรับรัฐบาล และอาจจะต้องดูว่ามีความผิดวินัยในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ว่า

"ถ้าคิดว่ามีอำนาจก็ทำ แต่ตอนนี้มันมีอำนาจหรือไม่ละ ผมก็ไม่รู้ ผมว่าสังคมจะเป็นคนตัดสินเองครับ"

เมื่อถามว่า หากฝั่งรัฐบาลเป็นฝ่ายชนะแล้วมาตามเช็คบิลทีหลังจะทำอย่างไร นพ.ณรงค์ตอบว่า "ไม่เห็นต้องสนใจ ก็ไม่เห็นต้องทำอะไร ถ้าเขามีอำนาจในการย้ายผมก็ย้าย แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีอำนาจหรือเปล่า"

นั่นแสดงว่า ศอ.รส.กลายเป็น "เสือกระดาษ" ที่ไม่มีอำนาจในการบริหารงานราชการแต่อย่างใด

แต่ประเด็นดังกล่าว อาจจะไม่สำคัญเท่ากับ แถลงการณ์ของ ศอ.รส. เพื่อเรียกร้องต่อองค์การอิสระที่ตรวจสอบพฤติกรรมของรัฐบาล

สาระสำคัญก็คือ ศอ.รส. กำลังทำหน้าที่เป็น "เครื่องมือเชิงอำนาจ" ของ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

โดยมีการเรียกร้องในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ "อำนาจหน้าที่" ของศอ.รส.

นั่นคือ เรียกร้องให้ ป.ป.ช พิจารณาดำเนินคดีโครงการจำนำข้าวของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างตรงไปตรงมา

เรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัย ยิ่งลักษณ์กรณีการก้าวท้าวหรือแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี อย่างตรงไปตรงมา

ข้อเรียกร้องที่เสมือนเป็นความพยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาสู่ความขัดแย้งทางอำนาจ ก็คือ

"หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินกว่ารัฐธรรมนูญตามที่กล่าวมาในข้อ 2 (กรณีการก้าวท้าวหรือแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี) แล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องแก้ไขปัญหามาให้เกิดสุญญากาศ เพราะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญแจ้งฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเสียเอง คณะรัฐมนตรีก็จะหลุดเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากการอยู่ในตำแหน่งตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินจากรัฐธรรมนูญหรือไม่"

ศอ.รส.ยังเรียกร้อง กกต. ให้รับผิดชอบในการจัดให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรโดยเร็ว เพื่อจะได้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารประเทศ

เรียกร้องต่อ กปปส. และ นปช. ขอเรียกร้องให้ยุติการชุมนุมและไม่ปลุกระดมเรียกคนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่

เรียกร้องต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง อันได้แก่ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการอย่างระมัดระวัง

และเรียกร้องต่อ ประชาชนในท้องถิ่น การเข้าร่วมชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช.

ข้อเรียกร้องทั้ง 7 ประการทั้งต่อป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ กกต. กปปส. นปช. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย

จนหลายฝ่ายเชื่อว่า อาจจะไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงว่า "ศอ.รส. เป็นศูนย์อำนาจการ หรือเป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหาร มีลักษณะเป็นการก้าวท้าวและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรตุลาการหนึ่งในอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยศอ.รส.มีอำนาจหน้าที่หลักรับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551"

แต่สิ่งที่ ศอ.รส.กำลังดำเนินการ กลับกลายเป็น "ชุดหลุมฝังศพตัวเอง" !!!

**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 23 เม.ย. 2557 หน้า 6

## ทนายปูยื่นปปช.อ้อนอย่าตัดพยาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่องค์การพิพ้อภรณ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีและทีมทนายความ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในโครงการรับจำนำข้าว โดยใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง โดยนายพิชิต ชื่นบาน ทนายความของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 23 เมษายน ทนายจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อ ป.ป.ช. ว่า พยาน 7 ปากที่เหลือ ป.ป.ช.อย่าตัดทิ้งเลย ขอให้มีโอกาสต่อโครงการดังกล่าวเพราะถือเป็นโครงการใหญ่ มีโครงสร้างและขั้นตอนและหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวนมาก อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลา การเห็นต่างว่าพยานปากนั้นไม่เกี่ยวเป็นแค่ความเห็นต่าง แต่สุดท้ายควรตัดสินใจบนพื้นฐานว่าการไปตัดพยานถึง 7 ปากจนเกิดเป็นข้อกังขาในโครงการระดับชาติ ถ้ารับฟังพยานจะไม่เป็นการดีกว่าหรือ



# เตลิหิวส์

ฉบับประจำวันที่..... 23 เม.ย. 2557, .....หน้า..... 14.....

## ○ ปชป.อัคยัยศอ.รส.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค แถลงว่าได้ รับข้อมูลจากข้าราชการที่ร่วมเป็นกรรมการ ศอ.รส. ระบุว่าในการประชุมกลุ่มเล็กแบบลับ ของ ศอ.รส. มีมติที่น่าสนใจ คือ 1.ให้ กกต. จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด คือเลือกตั้งในเดือน มิ.ย. หากไม่เป็นเช่นนั้นจะมีการแจ้งความจับ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านกิจการ บริหารงานเลือกตั้ง ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 2.มุ่งทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระ 3.ให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และนายกรัฐมนตรี ไม่ ต้องรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 4.ถ้าศาล รัฐธรรมนูญตัดสินไม่เป็นธรรมให้กลุ่มผู้ใช้ ความรุนแรงเดินหน้าทำงาน

นายชวนนท์ กล่าวต่อว่า 5.ให้คาดโทษ เรียกหน่วยงานราชการมาทำความเข้าใจ ไม่ให้ ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม กปปส. และ 6.กรณียิงเอ็ม 79 ใส่บ้านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศอ.รส. อ้างว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม กปปส. เพื่อ สร้างสถานการณ์ โดยการทำเช่นนี้ทำให้ ศอ.รส. กลายเป็นศูนย์สังหารความสงบใช้อำนาจภาครัฐ อย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ชอบ ธรรม อยากให้ประชาชนพิจารณาบทบาทของ ศอ.รส. อย่างถี่ถ้วน และขอเรียกร้องปลัด กระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ถอนตัวจาก การร่วมเป็นกรรมการ ศอ.รส. ขอให้ ร.ต.อ. เฉลิมมาอ้างเพื่อใช้อำนาจในทางที่ผิด บ้านเมือง จะไปรอดหรือไม่ อยู่ที่เหล่าทัพและปลัด กระทรวง ในการที่จะหยุดการกระทำดังกล่าว

# ไทยโพสต์

อัครราชทูต

ฉบับประจำวัน... 23 เม.ย. 2557 ...หน้า 1:10

# อย่าก้มหัว

# ให้ทรราช

## ‘ปลัดสร.’โต้อำนาจเถื่อน ปลุกข้าราชการเลือกข้าง

กระทรวงสาธารณสุข • “หมอนรงค์” วอน ปลัด อธิบดี ผู้บริหารทุกกระทรวง กรม เร่ง ตัดสินใจยื่นข้างประชาชน อย่าก้มหัวให้กับ อำนาจ ล้นพินอบพิเทาตลอดแล้วจะเป็น ปลัดกระทรวงทำไม ระบุข้าราชการระดับ ปฏิบัติการพร้อมหมดแล้ว “เหลิม” ไม่แกง ชั่วคร่าว อ้างอิงเอ็ม 79 บ้านปลัดสาธารณสุข วิเคราะห์สาเหตุยาก

ข้าราชการ เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประมาณ 3,000 คน เข้าให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่กระทรวง เมื่อ

วันอังคาร หลังจากถูกยิงระเบิดเอ็ม 79 ใส่บ้านพักเมื่อกลางดึกของวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด

นพ.ณรงค์กล่าวกับเหล่าข้าราชการ ว่า บ้านเมืองขณะนี้ส่วนตัวมีความต้องการ ให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง ผูก ไปถึงผู้ที่อยากได้อำนาจจากเราว่าจะเข้าใจ ในเรื่องนี้, ถ้าไม่เข้าใจข้าราชการและเครือข่าย คงต้องมีการเคลื่อนไหวต่อไป อย่างไรก็ตาม ทรบว่าในวันที่ 30 เม.ย.นี้

อ่านต่อหน้า 10

อังคาร มีข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ เข้ามาหา และบอกว่าพร้อมที่จะยื่นเคียงข้าง ดังนั้นอย่ายอมแพ้ ให้เดินไปข้างหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นพ.ณรงค์กล่าวกับข้าราชการแล้ว มีเสียงตะโกนให้กำลังใจ “หมอนรงค์สู้ๆ ปลัดสู้ๆ กระทรวงสู้ๆ” เป็นเวลานานกว่า 10 นาที

วันเดียวกันนี้ ประชาคมสาธารณสุข นำโดย พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้เดินทางไปยังจดหมายเปิดผนึกถึงเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยระบุว่า ที่ผ่านมาประชาคมสาธารณสุขได้แสดงออกถึงความคิดเห็นต่อปัญหาของบ้านเมืองในประเด็นไม่ต้องการรัฐบาลที่โกงประชาชน ไม่ว่ารัฐบาลใด และประเด็นต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคม ซึ่งเป็นเจตนาที่ดี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย และเป็นจรรยาของข้าราชการที่ดีในการยึดมั่นถือมั่นและยึดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง แต่กลับมามีการข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงเรียกร้องให้ ก.พ.ออกมาทำหน้าที่ปกป้อง สร้างขวัญกำลังใจ และปลุกจิตสำนึกให้กับข้าราชการที่ทําดี ทำหน้าที่เพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทวงคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้สมกับเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ เครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อการปฏิรูปประเทศ ยังได้ออกแถลงการณ์ขอประณามการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่คุกคามผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ขอให้รัฐบาลรักษาการและ คอ.ร.ส.ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการจับตัวคนผู้กระทำผิดในกรณีข่มขู่มาลงโทษโดยเร็ว ขอประณามการข่มขู่ คุกคาม และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อประชาชนและข้าราชการผู้บริหารทุกระดับหมู่เหล่าที่ออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพในการปกป้องประเทศชาติตามสิทธิพลเมืองแห่งรัฐธรรมนูญ

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.คอ.ร.ส. กล่าวถึงกรณีที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีความต้องการให้ยุบ คอ.ร.ส.ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นของข้าราชการสาธารณสุข แต่การจะยุบหรือไม่ยุบ คอ.ร.ส.เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นอำนาจของแพทย์ ส่วนเรื่องที่พัก นพ.พริยคุณทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความต้องการตั้งกองกำลังติดอาวุธหลังมีการวางระเบิดบ้านปลัดสาธารณสุข แล้วทาง คอ.ร.ส. ไม่สามารถดูแลได้ใน การตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาเอง ใครก็ตามที่ทําแล้วไม่มีอำนาจในการตั้งก็ตั้งตำรวจจับอย่างเดียว สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาต ไม่ใช่หนักนุกจะมาตั้งก็ตั้งได้

“ผมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่ได้ประโยชน์ และไม่นิยมความรุนแรง ตำรวจก็ดำเนินการ พบการกระทำผิดจับกุม คดีก็เกิดขึ้นทุกวัน บ้านผม คอ.ร.ส.ก็ถูกยิง กรณีบ้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นบ้านน้องสาว อยู่รั้วเดียวกัน ต้นเหตุจากอะไรวิเคราะห์ยาก อย่างองว่าเที่ยงหรือไม่เห็นด้วยรัฐบาลแล้วถูกยิง ไม่ใช่ บ้านเมืองคงอยู่ไม่ได้หากรัฐบาลดูเด็ดขานานั้น ต้องให้ตำรวจสืบสวน ใครทำผิดจับ ตั้งไม่ได้กองกำลังติดอาวุธ และตนให้ความสำคัญทุกคดีเหมือนกัน เป็นหน้าที่ตำรวจ คอ.ร.ส.ให้ความสำคัญ เพราะพลเมืองคนไทยเป็นผู้มีเกียรติทุกคน ใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องดูแล” ร.ต.อ. เฉลิม กล่าว

ด้าน นพ.ประดิษฐ์ สินธวันรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน การปะทะหรือใช้อาวุธร้ายแรงเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ต้องถูกประณามอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ตนมีความเป็นห่วงบุคลากรของกระทรวงและของโรงพยาบาลต่างๆ มาตลอด โดยได้กำชับแล้วว่าการที่บุคลากรจะแสดงออกความคิดเห็นใดๆ ควรกระทำให้อยู่ในวิถีทาง อย่าใช้อองคกรหรือสถาบันมาเกี่ยวข้อง มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อตัวสถานที่ขององค์กรนั้นๆ และยังอาจส่งผลให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบหรือความเสียหายตามไปด้วย

รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณี นพ.ณรงค์ ไม่เข้าร่วมประชุมกับ คอ.ร.ส.ว่า จะไม่มีการคาดโทษอะไร ส่วนการทำงานระหว่างตนกับ นพ.ณรงค์ ยังทำงานไปตามปกติ ไม่มีอะไร โดย นพ.ณรงค์ยังมีการเสนองานขึ้นให้ตนพิจารณาอนุมัติตามอำนาจของรัฐมนตรีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพต้องแยกแยะเรื่องของการทำงานกับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เนื่องจากงานต่างๆ ต้องดำเนินต่อไป เพราะต้องยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อน.

## อย่ากัมหัว

จะมีการนัดหารืออีกครั้ง แต่ตนยืนยันว่าในวันนั้นก็จะไม่ไป

เขากล่าวว่า หลังจากวันที่ 17 เม.ย. ก็มีความพยายามข่มขู่ปลัดกระทรวง เป็นความพยายามทำให้ข้าราชการกลัวอำนาจรัฐ ไม่ให้ออกมาแสดงความคิดเห็น การทำอย่างนี้ไม่ใช่แค่ข่มขู่ตนคนเดียว แต่ถือว่าเป็นการข่มขู่ข้าราชการทั้งประเทศ หากมีคนเห็นต่างแล้วต้องทำลายล้างกันขนาดนี้ มันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกคนออกมาแสดงพลังไม่กัมหัวให้กับอำนาจ

“ขอวิงวอนปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีกรมทุกกรม ผู้บริหารหน่วยงานข้าราชการทุกหน่วยงานออกมา สิ่งที่ต้องตัดสินใจวันนี้คือบ้านเมืองไม่ใช่ตำแหน่ง ถ้าเป็นปลัดแล้วยอมต่ออำนาจ ถ้าต้องพินอภพิเทาไปตลอดแล้วจะเป็นปลัดไปทำไม เป็นอธิบดีไปทำไม ถ้าจะเป็นปลัดก็ต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้อง ข้าราชการเป็นเสาหลักภายใต้การเมืองแบบนี้ที่ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ข้าราชการต้องออกมาแก้ปัญหามันเอง อยากแล้ว ดังนั้นขอให้ทุกคนออกมา วันนี้ข้าราชการระดับปฏิบัติการพร้อมอยู่แล้ว รอแค่ระดับผู้นำ มองลงข้างล่าง อย่างมองข้างบนข้างบนไม่มีอะไร ข้างล่างมีประชาชนข้างล่างมีปัญหาให้แก้ไขอีกมาก”

นพ.ณรงค์กล่าวว่า ช่วงเช้าวัน

## ยิ่งลักษณ์เยื่อปปช.อีกรอบ ขอเพิ่มพยานแจ้งโกงข้าว

ไทยโพสต์ • “ยิ่งลักษณ์” เตรียมส่งทนายความขอเพิ่มพยานปมจำหน่ายข้าวกับ ป.ป.ช.อีกรอบ อ้างยังขาดพยานฝ่ายปฏิบัติ ไม่ใช่จะเสียหายต่อนายกฯ แน่ ขณะที่ ครม.เช่นเอ็มโอยูขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 ปีละ 1 ล้านตัน

เมื่อวันอังคาร ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือร่วมกับทีมทนายความและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ป.ป.ช.) ในโครงการรับจำนำข้าว โดยใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง

นายพิชิต ชื่นบาน ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เผยหลังการหารือว่า เราได้รับโอกาสที่จะนำพยานเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจำนวน 4 ปาก แต่ยังมีเหลืออีก 7 ปากคือพยานที่เราขออนุญาตตั้งแต่แรกจำนวน 5 ปาก และ 2 ปากสุดท้าย คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ซึ่งนายกฯ เห็นว่ามีความสำคัญที่จะไปหักล้างประเด็น

อ่านต่อหน้า 12

## ยิ่งลักษณ์ยิ่ง

ของ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรได้ เพราะเป็นข้าราชการประจำและอยู่กระทรวงการคลังด้วยกัน

“วันที่ 23 เมษายนนี้ นายความจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อ ป.ป.ช.ว่าอย่าตัดพยานทั้ง 7 ปากทิ้ง และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลา เนื่องจากใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม หาก ป.ป.ช.ยังยืนยันในจุดยืนเดิม จะมีผลเสียหายต่อนายกฯ แน่ เพราะในส่วนของฝ่ายปฏิบัติยังไม่มีการชี้แจง มีแต่ฝ่ายการเมือง” นายพิชิตกล่าว

วันเดียวกัน นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ เผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยมอบอำนาจให้ รมว.พาณิชย์ หรือผู้ที่ รมว.พาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ซึ่งสาระสำคัญของร่างฉบับดังกล่าว ทั้งสองประเทศ

ตกลงที่จะซื้อขายข้าวขาวในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 2557-2559 โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับภาวะตลาดข้าวโลก และผลผลิตในทั้งสองประเทศ และให้ใช้ราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายจริง

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยจะมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยกรมการค้าต่างประเทศต้องมีประวัติการซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จะมอบหมายให้หน่วยงานองค์การอาหารแห่งชาติ (เอ็นเอฟเอ) เป็นหน่วยงานดำเนินการ ส่วนการจัดซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยทั้งสองประเทศต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์ และระเบียบว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐาน โดยทั้งสองประเทศจะพยายามหาข้อตกลงของราคาข้าวให้ได้ในระยะเวลา 10 วัน

สำหรับร่างบันทึกความตกลงดังกล่าว ยังมีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือน มิ.ย. 54 โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงจะขายข้าวระหว่างกันปีละ 1 ล้านตัน ระยะเวลา 3 ปี จึงเป็นโอกาสของรัฐบาลไทยที่จะขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ในรูปแบบจีทูจี หรือเข้าร่วมประมูลซื้อขายข้าวของฟิลิปปินส์ตามข้อกำหนดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวในปี 2557 ประมาณ 1.4 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการกรมฯ แสดงความเห็นที่ร่างบันทึกความตกลงนี้เป็นการจัดทำบันทึกในทำนองเดียวกับความตกลงเดิมที่เคยได้ทำไว้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งหมดอายุลงแล้วเมื่อ 31 ธ.ค.2556 และเป็นเพียงกรอบความตกลงที่ทำให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมการประมูลขายข้าวหรือเจรจาซื้อขายในรูปแบบจีทูจีกับฟิลิปปินส์เท่านั้น ซึ่งฝ่ายไทยจะต้องเสนอราคาขายข้าวและเงื่อนไขตามการประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ หรือทั้งสองฝ่ายต้องเจรจาในรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อขายในภายหลัง ขณะเดียวกันบันทึกฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่มีการลงนามไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2559 และอาจต่ออายุตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

นอกจากนี้ จากการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังเห็นว่า ร่างบันทึกฉบับดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นการสร้างความผูกพันกับ ครม.ชุดใหม่.

# ผู้จัดการรายวัน

ฉบับประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2551 หน้า 1, 11

# 'มาร์ค' โดดร่มพวาโดนเก็บ ถูกเลือกตั้งเหล่า 'ปู' เฝินวางมือการเมือง

คนใกล้ชิดยอมรับ "ปลัด กท." พุดจริง ป็อง "ปู" ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา ทางสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมข้อความระบุว่า "สป.กท.จะดูแลปกป้องท่านนายกฯ และดูแลในสิ่งที่ถูกต้องเท่าที่กำลังที่ผมมี และผมจะดูแลท่านนายกฯอย่างเต็มที่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารทุกเหล่าทัพ ผมในฐานะปลัดกระทรวงจะรู้สึกไม่สบายใจมากหากไม่สามารถดูแลให้นายกฯ หรือรัฐมนตรีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้" ลงชื่อ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม วันที่ 17 เม.ย. 57

แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวชี้แจงเรื่องข้อความที่มีการแชร์กันว่า พล.อ.นิพัทธ์ เป็นคนพุดจริงในการชี้แจงระหว่างการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แต่ไม่ได้เป็นคนทำรูปภาพดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการประชุม ศอ.รส. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศอ.รส.เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีการเชิญ ปลัดกระทรวงทั้งหมดไปร่วมหารือรับทราบสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับด้านความมั่นคง รวมถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม ให้แต่ละกระทรวงชี้แจง โดยเฉพาะกรณีที่มีกลุ่ม กปปส. เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงว่ามีพุดคุยอะไรกันอย่างไร จนมาถึงช่วงที่ พล.อ.นิพัทธ์ต้องชี้แจงในส่วนของกระทรวงกลาโหม โดย พล.อ.นิพัทธ์ ชี้แจงว่าที่ผ่านมาไม่มีพบเห็นทางมาชุมนุมที่กระทรวงกลาโหมหลายครั้ง แต่ไม่เคยเปิดให้พบมีเพียงส่งผู้แทนลงไปพบเท่านั้น แต่เห็นว่า เหตุการณ์ผ่านมา 5 เดือนแล้ว จึงคิดว่า ควรจะมีการพบพุดคุยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ ปัญหาจะได้อจบ และจะได้ไม่ต้องมาปิดล้อมที่กระทรวงกลาโหมอีก

"พล.อ.นิพัทธ์ พุดคำดังกล่าวออกไปในที่ประชุม ศอ.รส.เพื่อปกป้องรักษาสถานที่ราชการ และตัวผู้บังคับบัญชา เพราะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และร.มว.กลาโหม โดนล้อมมาหลายครั้งแล้ว และนี่คือวิธีของทหารที่ต้องปกป้อง และไม่ให้ผู้บังคับบัญชาโดย พล.อ.นิพัทธ์ ได้ชี้แจงในที่ประชุม ศอ.รส.ยาวพอสมควร แต่มีคนตัดมาเฉพาะตอนที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เท่านั้น ซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำ แต่ พล.อ.นิพัทธ์ ไม่ได้เป็นคนทำ ทั้งนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่า ย่อมมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคำพุดดังกล่าว" แหล่งข่าวรายเดิมกล่าว

**"เหลิม" ลั่นจับหมอดึงกองกำลังติดอาวุธ**

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึงกรณีที่มีการกระหรวงสาธาณสุข มีความต้องการให้ยุบ ศอ.รส. ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นของข้าราชการสาธาณสุข แต่การจะยุบหรือไม่ยุบ ศอ.รส.เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ได้เป็นอำนาจของแพทย์ ส่วนเรื่องที่ พล.ต.นพ. เจริญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความต้องการตั้งกองกำลังติดอาวุธ หลังมีการวางระเบิดบ้านปลัดสาธาณสุข แล้วทาง ศอ.รส.ไม่สามารถดูแลได้นั้น การตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาเอง ใครก็ตามที่ทำแล้วไม่มีอำนาจในการตั้งก็ส่งตำรวจจับอย่างเดียวสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาต ไม่ใช่ึกสนุกจะมาตั้งก็ตั้งได้

"ผมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่ได้ประโยชน์ และไม่นิยมความรุนแรง ตำรวจก็ดำเนินการพบการกระทำความผิดจับกุม คดีก็เกิดขึ้นทุกวัน บ้านผม ศอ.รส. ก็ถูกยิง กรณีบ้านปลัดกระทรวงสาธาณสุข เป็นบ้านน้องสาวของปลัด สช. อยู่ร่วมเดียวกัน ต้นเหตุจากอะไรก็เพราะที่ยาก ย่อมมองว่า เกียงหรือไม่เห็นด้วยรัฐบาลแล้วถูกยิง ไม่ใช่ บ้านเมืองคงอยู่ไม่ได้ หาก

รัฐบาลดูเด็ดขาดนั้น ต้องให้ตำรวจสืบสวน ใครที่ผิดจับ ตั้งไม่ได้กองกำลังติดอาวุธ และผมให้ความสำคัญทุกคดีเหมือนกัน เป็นหน้าที่ของตำรวจ ศอ.รส.ให้ความสำคัญ เพราะพลเมืองคนไทยเป็นผู้มีเกียรติทุกคน ใครได้รับความเดือดร้อน ก็ต้องดูแล" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

เมื่อถามว่า ศอ.รส. จะมีแถลงการณ์ฉบับ 2 ออกมาอีกหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ศอ.รส. จะมีแถลงการณ์ฉบับ 2 ออกมาเร็วๆ นี้ ศอ.รส. ทำงานเป็นขั้นตอน และต่อไปออกแถลงการณ์จะเป็นการประชุมเล็ก ไม่มีกองทัพมาเกี่ยวข้อง ชีวิตทางการเมืองตนไม่เคยใส่ร้ายใคร แต่ได้ข่าวว่า จะมีกรกระทำให้ก่อให้เกิดเหตุร้ายก็เตือน และมีความพยายามจาก กปปส. และคนบางกลุ่ม อยากให้การตัดสินใจของรัฐมนตรี มีผลให้ทั้งครม. หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตนจึงแถลงว่า คงไม่มีการตัดสินใจในรัฐธรรมนูญ และเมื่อแถลงเสร็จ กลับไปค้นหาข้อมูลพบคดีนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีการตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่า คือ ให้นายกฯหลุดพ้นจากตำแหน่ง แต่ครม.ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีดังกล่าวเป็นชุดเดียวกัน ยกเว้น นายสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตนไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ที่ ศอ.รส. หวังให้มีเหตุผล

ส่วนความเห็นนายอุทกษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ที่ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยกว่า 350 คดี แต่ไม่มีกฎหมายรองรับ ว่าตรงนี้เป็นขบวนการพิจารณา จึงไม่มีกฎหมายรองรับ ตัดสินไปเอง ซึ่งตนบารมีไม่ถึง แต่นายอุทกษ พุดได้ จนเรียนกฎหมายรู้ทัน

**"สุรพงษ์" จ่อแถลงการณ์ไว้อาลัยทักษิณ**

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหลายฝ่ายออก

มาตอบโต้ศูนย์อำนาจการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) ที่ออกหนังสือเตือนการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่าง ศาลรัฐธรรมนูญว่า ถือว่าสิ่งที่ ศอ.รส.ทำเป็นการแหงใจ ต่ำ ไปโดนชั่วหัวใจคนเหล่านั้น จึงออกอาการและเรียง หน้าที่กันออกมาตอบโต้เป็นแถว แสดงว่า ศอ.รส.มาถูก ทางแล้ว ดังนั้น เราจะทำต่อไปอีก เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ ศอ.รส.ทำจะทำให้บ้านเมืองสงบและเดินหน้าไปได้ แต่ถึงอย่างไรก็ยังมั่นใจว่าสิ้นเดือนนี้เหตุการณ์ต่างๆ จะสงบ และยุติ นายสุเทพ จะย่อยสลายไปด้วยตัวของ เขาเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสงบเหมือน ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พุด คือให้คนในตระกูล ชินวัตร หยุดเล่นการเมือง นายสุพงษ์ กล่าวว่า "ไม่มี ก็นายสุเทพ พุดเองไม่ใช่หรือว่า พ.ต.ท.ทักษิณ โกหก ตลอด ไม่เคยพูดความจริง มาใส่ร้ายว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ว่าเป็นประธานาธิบดี ก็มันเองนั่นแหละอยากเป็น สำหรับผม หากผมเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ หากจะทำให้ บ้านเมืองสงบ และให้ความเป็นธรรม ผมก็ยอม แต่ ปัจจุบันมันไม่มีอะไรมากระตุ้นได้ว่าเขาจะได้รับความ เป็นธรรม" นายสุพงษ์ กล่าว

นายสุพงษ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การเมือง ยังเป็นเช่นนี้ ทำให้จะต้องมีการต่ออายุ พ.ร.บ.ความ มั่นคงไปอีก จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง โดยวันอังคารที่ 29 เม.ย. จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติ เหตุผลที่ยังต้องมี ศอ.รส.เพราะมีข้อบ่งชี้ อยู่ กระบวนการเลือกตั้งยังไม่จบ และนายสุเทพ เทือก สุบรรณ เลขาธิการกปปส.ยังคงประกาศขัดขวางการ เลือกตั้งอยู่ ■

# บุยังไม่คุยแม้ว่า'วางมือ' หารือพบ.เหล่าทัพ24เม.ย.

“ปู” นัด ผบ.เหล่าทัพถกพหุทัศน์ นั ลุ้ศาล  
รธน.ให้ขยายเวลาชี้แจงปมย้าย “ถวิล” บัด  
เตรียมหนีไปนอก อ้างยังไม่คุย “แม่่ว” เรื่อง  
วางมือ องคมนตรีปฏิเสธข่าวถก “นายกฯ ม.  
7” ชรก.แท้ให้กำลังใจ “ปลัด ลธ.” ปลุก ชรก.  
อย่ายอมรับอำนาจที่ไม่ชอบ **13**

“ปู”

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมวันที่ 23 เมษายน เพื่อพิจารณาคำร้องของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีขอขยายเวลาในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก 15 วัน ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรีและรรมว.กลาโหม สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีที่แต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวว่า หากศาลไม่อนุญาตให้ขยายเวลาชี้แจง นายกรัฐมนตรีก็จะใช้วิธีส่งเอกสารชี้แจงแทน

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก 15 วันหลังรับเรื่องการขอให้มีการวินิจฉัยสถานการณ์ความเป็นรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ประเด็น

การโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 23 เมษายน ว่า หากศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้มีการขยายเวลาออกไปในวันที่ 23 เมษายนนี้ ทีมทนายนายกรัฐมนตรีก็จะส่งเอกสารคำชี้แจงที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยเฉพาะเอกสารจากศาลปกครองสูงสุด ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญไปจนครบ

ส่วนที่มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเดินทางไปต่างประเทศนั้น นายสุรนันทน์ กล่าวว่าเป็นความจริง ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เตรียมเดินทางออกต่างประเทศเพื่อหนีคดีต่างๆ ตามที่มีกระแสข่าว

### ● ศาลรธน.รอดูคำร้องโยกกรม.หรือไม่

รายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงการพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรรมว.กลาโหม สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีที่แต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช. ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ขอขยายเวลาในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นเวลา 15 วัน ก็ต้องดูว่า การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวในวันที่ 23 เมษายนนี้ จะอนุญาตให้เป็นไปตามคำขอหรือไม่

ส่วนกรณีที่มีการนำคำร้องนี้ มาเปรียบเทียบกับกรณีของนายสมัคร สุทรเวช อดีต นายกรัฐมนตรี ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ สิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี แต่ไม่มีผลเชื่อมโยงไปถึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ซึ่งครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาคำร้องดังกล่าว ให้มีผลไปถึงคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ และเป็นการยื่นร้องตามมาตราใด หากคำร้องไม่ได้รับไปถึงคณะรัฐมนตรี และถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกฯ สิ้นสภาพจริง คณะรัฐมนตรีก็ไม่มาจะต้องสิ้นสภาพด้วย

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า กรณีที่นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธาน คอ.นธ. ออกแถลงการณ์ว่าการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาวินิจฉัยที่ไม่มี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญนั้น กรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเสนอร่าง พ.ร.บ.ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ดำเนินการแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ปรากฏว่าเกิดการยุบสภาเสียก่อนทั้ง 2 ครั้ง เมื่อเกิดการยุบสภาร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของสภาจึงตกไป ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ออกข้อกำหนดวิธีพิจารณาคาสรัฐธรรมนูญมาบังคับใช้ ซึ่งถือว่าข้อกำหนดนี้มีศักดิ์ทางกฎหมาย เทียบเท่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และการออกข้อกำหนดก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา จึงไม่ได้เป็นการขัดต่อหลักนิติบัญญัติแต่อย่างใด ปัจจัยไม่ได้เกิดจากศาลรัฐธรรมนูญเพราะได้มีการดำเนินการแล้ว



● **“ปู่” ยังไม่คุย “ทักษิณ” เรื่องวางมือ**

เมื่อเวลา 13.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ยื่นเงื่อนไขว่าตระกูลชินวัตรอาจวางมือทางการเมืองว่า ยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ รวมทั้งคนในครอบครัว ส่วนตัวย้ำว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ แต่สิ่งที่อยากเห็นคือ ทำอย่างไรให้ประเทศชาติสงบ ทุกคนรักษากฎกติกา และสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ ตรงนี้ต่างหากที่อยากเห็นและยินดีให้ความร่วมมือ

เมื่อถามว่า เคยคิดเรื่องเว้นวรรคทางการเมืองหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า “เรียนแล้ว ว่าดิฉันไม่ได้ยึดติด ถ้าอะไรเป็นความต้องการของประเทศ แต่ที่สำคัญสิ่งนั้นต้องนำมาซึ่งความสงบและสิ่งนั้นต้องนำมาซึ่งกติกากฎที่ทุกคนยอมรับ และขอให้ทุกคนยอมรับในกติกาค่ะ”

● **ยื่นไม่มีเงื่อนไขเว้นวรรค**

เมื่อถามว่า ควรประกาศออกไปเลยหรือไม่เรื่องการเว้นวรรคเพื่อจะได้ไม่เป็นเงื่อนไข น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และไม่มีอยู่ในสถานะที่มาตั้งเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ถ้าวันนี้เรามีมติที่ชัดเจน และตั้งเงื่อนไข ประเทศจะเจ็บปวด คนไทยจะเจ็บปวด แต่สิ่งที่อยากเห็นคือเรานำประเทศพ้นจากปัญหาต่างๆ มากกว่า เพราะหลายประเทศในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งปี 2558 จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเราจะอยู่ระดับแนวหน้าของกลุ่มอาเซียนได้อย่างไร เพราะประเทศไทยไม่มีกระทั่งแม้การเลือกตั้ง ไม่มีรัฐบาลที่มาจากกาเลือกตั้ง วันนี้เราก็ยังไม่มีความวิเศษและสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่เรียบร้อย ทั้งหมดนี้เราจะบอกคนอื่นได้อย่างไร จะสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศอย่างไร นี่ก็คือผลที่อยากสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าเราไม่กลับเข้าสู่กติกา สิ่งที่มีผลกระทบไม่ใช่แค่จะเห็นในปีนี้ แต่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วย

“วันนี้ทุกคนพยายามยึดเอาตัวตนตัวบุคคล แต่ต้องยึดประเทศเป็นที่ตั้ง และทุกคนพยายามทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ปรับกันคนละนิดคนละหน่อย แต่ถ้าทุกคนตั้งมั่น ยึดกัน ชัดแจ้งกันตลอดเวลา แล้วเราจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาความวุ่นวาย

ทางด้านสถานการณ์การเมืองนี้อย่างไร” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะขอเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานถึงสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อหาทางออกของปัญหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า “ก็คงเป็นหน้าที่ของเราเร็ว”

เมื่อถามว่า จำเป็นจะต้องเข้าเฝ้าฯ โดยเร็วหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าว

● **นัดถกผบ.เหล่าทัพ 24 เม.ย.นี้**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายนนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเข้าประชุมสภากลาโหม ที่กระทรวงกลาโหม โดยก่อนการประชุมกลาโหมจะเริ่มขึ้นนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเชิญปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ เข้าร่วมหารือรอบนอก ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ด้วย

● **“องคมนตรี” ปิดหารือนายกฯ มาตรา 7**

กรณีที่มีการแชร์ข่าวว่าในที่ประชุมองคมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน ได้มีการหารือถึงสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงเรื่องทางออกตามมาตรา 7 ที่จะขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับทางออกของประเทศ หากเกิดภาวะสุญญากาศนั้น

แหล่งข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในองคมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะองคมนตรีในวันนี้ (22 เมษายน) เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ โดยมี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมตามวาระปกติ ส่วนใหญ่เป็นการหารือเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีของนักโทษที่ทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ทำเรื่องเข้ามาขอพระราชทานอภัยโทษ พร้อมทั้งหารือกรณีที่รัฐบาลจะคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้แก่นายถวิล เป็ลย่นศรี แทน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

“องคมนตรีได้หารือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าในที่ประชุมองคมนตรีไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงเรื่องมาตรา 7 จึงเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าว” แหล่งข่าวกล่าวยืนยัน

● **“ชัยเกษม” ยืนยันใช้แนวทางมาตรา 7**

เมื่อเวลา 10.15 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุม ครม.ถึงกรณีที่รัฐบาลรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการโยกย้ายนายถวิล เป็ลย่นศรี พ้นจากเลขาธิการ สมช. ว่า รออย่างเดียวว่าศาลจะตัดสินเมื่อไหร่ ดังนั้นนายกฯ และครม.จึงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ แต่ยังทำงานอย่างเต็มที่ แม้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น

เมื่อถามว่า ได้หารือกับนายกฯ ถึงข้อเสนอขอพระบรมราชวินิจฉัย ตามมาตรา 7 หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินกว่ารัฐธรรมนูญ หรือไม่ นายชัยเกษม กล่าวว่า ที่ผ่านมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตนเท่านั้น ยังไม่ได้พูดคุยกับนายกฯ หรือครม.แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยืนยันตามข้อเสนอเดิม

เมื่อถามว่า แต่รัฐบาลเคยระบุการดำเนินการตามมาตรา 7 ไม่สามารถทำได้ แล้วจะเป็นการกีดกันน้ำลายตัวเองหรือไม่ นายชัยเกษม กล่าวว่า รัฐบาลเคยบอกว่า การขอนายกฯ ตามมาตรา 7 ทำไม่ได้เพราะวิธีการได้มาซึ่งนายกฯ นั้น รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่มาตรา 7 ในความหมายของตนคือไม่มีการเขียนในรัฐธรรมนูญว่าหากศาลรัฐธรรมนูญเองผิดกติกากแล้วจะต้องส่งเรื่องไปที่ไหน ต้องขอให้มีพระบรมราชวินิจฉัย แต่ในความจริงแล้วไม่อ้างมาตรา 7 ก็ได้ ถ้ารัฐบาลเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วไม่มีทางออกจริงๆ ก็ขอพึ่งพระบารมี ดังนั้น ตอนนี้จะอ้างหรือไม่อ้างมาตรา 7 ก็ไม่ต่างกัน

● **ชี้ใครตั้งกองกำลังติดอาวุธต้องจับ**

เมื่อเวลา 10.15 น. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึงกรณีที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ระบุ ต้องการให้ยุบ ศอ.รส. ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นของข้าราชการสาธารณสุข แต่การจะยุบหรือไม่ยุบ ศอ.รส. เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นอำนาจของแพทย์

ส่วนที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความต้องการตั้งกองกำลังติดอาวุธ หลังมีการวางระเบิดบ้านปลัดสาธารณสุขแล้ว ศอ.รส.ไม่สามารถดูแลได้นั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า การตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาเอง ใครก็ตามที่ทำแล้วไม่มีอำนาจในการตั้ง ตนก็จะสั่งตำรวจจับอย่างเดียว สามารถทำได้ ที่ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาต ไม่ใช่หนักสนุทจะมาตั้งก็ได้

● **จ่อออกแถลงการณ์ฉบับ 2**

เมื่อถามว่า ศอ.รส.จะมีแถลงการณ์ฉบับ 2

ออกมาอีกหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ศอ.รส. จะมีแถลงการณ์ฉบับ 2 ออกมาเร็วๆ นี้ ศอ.รส. ทำงานเป็นขั้นตอน และต่อไปออกแถลงการณ์ จะเป็นการประชุมเล็ก ไม่มีกองทัพมาเกี่ยวข้อง ชีวิตทางการเมืองตนไม่เคยใส่ร้ายใคร แต่ได้ข่าวว่า จะมีการกระทำที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายก็เตือน และมีความพยายามจาก กปปส.และคนบางกลุ่มอยากให้การตัดสินใจคดีนายกรัฐมนตรี มีผลให้ทั้ง ครม.หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตนจึงแถลงว่าคงไม่มีการตัดสินใจเกินรัฐธรรมนูญ และเมื่อแถลงเสร็จ กลับไปค้นหาข้อมูลพบคดี นายสมัคร สุขุทรวุฒิ อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีการตัดสินกรณีคล้ายคลึงกันคือให้นายกฯ หลุดพ้นจากตำแหน่ง แต่ครม.ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีดังกล่าวเป็นชุดเดียวกับยกเว้น นายสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตนไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ ที่ศอ.รส.หวังให้มีเหตุผล

● ปลัดสส.ปลุกขรก.เป็นเสาหลักบ้านเมือง

เมื่อเวลา 09.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กว่า 3,000 คนจากทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นต้น ร่วมตัวกันบริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หลังบ้านพักถูกคนร้ายลอบยิงระเบิดเอ็ม 79 เมื่อกลางดึกวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยพร้อมใจตะโกนว่า “ปลัดสู้ๆ” เสียงดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ

ต่อมาเวลา 10.30 น. นพ.ณรงค์ ลงมาจากห้องทำงานชั้น 3 เพื่อรับมอบดอกไม้และพบปะกับผู้ที่มาให้กำลังใจ ท่ามกลางแสงแดดบริเวณด้านหน้าพระอนุสาวรีย์ โดยได้ขอบคุณกลุ่มบุคคลที่มาให้กำลังใจทั้งนี้ เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการมุ่งข่มขู่ปลัดทุกกระทรวง และข้าราชการทั่วประเทศ สะกดไม่ให้ออกมาแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ยืนยันในจุดยืนเดิมในการดำรงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการเหมือนเดิม ไม่หวั่นไหว หรือถึงลงต่อเหตุการณ์ที่ถูกข่มขู่คุกคาม พร้อมย้ำด้วยว่า ในวันที่ 30 เมษายน ที่ ศอ.รส.จะมีการเชิญประชุมระดับปลัดกระทรวงอีกครั้ง ตนก็คงไม่เข้าร่วมการประชุม

“ถึงเวลาข้าราชการต้องออกมาเป็นเสาหลัก เป็นข้าราชการของแผ่นดิน จะทำงานตามนโยบายรัฐที่ถูกต้องเท่านั้น ข้าราชการต้องออกมาแสดงความคิดเห็น อย่ายอมรับอำนาจไม่ชอบและไม่ถูกต้อง สิ่งที่ต้องตัดสินใจวันนี้ คือบ้านเมืองไม่ใช่ตำแหน่ง ถ้าเป็นปลัดแล้วต้องเดินตาม พินอบพิเทาตลอดจะเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีไปทำไม ต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำ ข้าราชการ ไม่ใช่เป็นผู้ตามนักการเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความกลัว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อยากบอกว่า ศักดิ์ศรีข้าราชการมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัว สิ่งที่ต้องทำ คือ ทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรี” ปลัด สธ.กล่าวท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจ

● ยันก.พ.ทวงคืนศักดิ์ศรีขรก.

วันเดียวกัน ประชาคมสาธารณสุข นำโดย

พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ร่วมตัวกันเดินทางไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยระบุว่าสำนักงาน ก.พ.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้าราชการ ในการธำรงรักษาและเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อแผ่นดินของข้าราชการ เป็นเสาหลักที่พึ่งพาได้ของข้าราชการที่ดีเมื่อมีภัยคุกคาม ถึงเวลาแล้วที่สำนักงาน ก.พ.ต้องออกมาเป็นผู้นำ ปกป้องคุ้มครอง สร้างขวัญกำลังใจ และปลุกจิตสำนึกของข้าราชการในการทำหน้าที่เพื่อความถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชน ทวงคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้สมกับการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

● “หมอเหวง” จีฟันวินัยปลัด สธ.

นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำ นปช.กล่าวถึงกรณีที่มีคนยิงเอ็ม 79 ใส่บ้านพัก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า ขอประณามผู้ที่กระทำและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามต้องขอประณาม นพ.ณรงค์ ด้วยที่ใช้ทรัพยากรแผ่นดินสนับสนุนกลุ่มนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เช่น การใช้สถานที่ราชการติดป้ายขับไล่รัฐบาล โยนถามว่าหมายถึงรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ใช่หรือไม่ หากมีหลักฐานทำไม่ไปยื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ตนเห็นว่า การกระทำดังกล่าวผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการพลเรือน เพราะเป็นผู้ได้บังคับบัญชา แต่กลับกระด้างกระเดื่องกับผู้บังคับบัญชา

นพ.เหวง กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศติดอาวุธให้องค์กรเก็บขยะแผ่นดินว่า เป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นและผิดกฎหมาย ขอให้เลิกดำเนินการ หากมีข้อมูลอะไรก็ควรส่งเรื่องให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ดำเนินการจะดีกว่า ทั้งนี้ อยากถามว่าเป็นหมอได้อย่างไรเมื่อเห็นมนุษย์เป็นขยะ ถ้าคนอื่นมองคุณหมอมองเป็นขยะบ้าง แล้วอยากเก็บคุณหมอมองจะทำอะไร ทั้งนี้ขอเรียกร้องนายแพทย์สภาให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบด้วย

● “สุเทพ” บุก กฟผ.คนแห่รับล้มลาม

เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปส. พร้อมแกนนำ ได้นำผู้ชุมนุมเดินทางด้วยขบวนรถจากสวนลุมพินีมุ่งหน้าไปยังสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มาถึงในเวลา 10.30 น. โดยมีพนักงาน กฟผ. จำนวนมากรอต้อนรับ จากนั้นตัวแทนสหภาพและพนักงาน กฟผ.ถือธงชาติและธงสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เดินนำหน้าแกนนำ โดยมีนายพิบูลย์ บัวเข้ม และนายพินสุช โตรณาการ รองผู้ว่าการ ต้อนรับระหว่างทางมีพนักงาน กฟผ. ที่นัดกันสวมเสื้อยืดคอกปลีน้ำเงิน มารอต้อนรับ พร้อมโบกธงชาติ เป่านกหวีด รวมทั้งถือป้ายให้กำลังใจ พร้อมกับมีการนำธนาบัตรใบละ 100 และ 20 บาท เย็บติดกันยาวหลายช่วง มอบให้นายสุเทพ ทำให้บรรยากาศคึกคักมาก

ต่อมาเวลา 11.30 น. นายสุเทพ ได้หารือร่วมกับนายประภาส วิชากุล รองผู้จัดการกิจการ

สังคม และนายสืบพงษ์ บุรณศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคลและทีมผู้บริหาร กฟผ.และผู้แทนสหภาพแรงงานกฟผ.ว่า การเดินทางมาเพื่อเชิญท่านไปร่วมมือกับมวลมหาประชาชน ไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกไป เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เพราะคนไทยประจักษ์แล้วว่า ระบอบทักษิณทำอันตรายต่อประเทศไทยรุนแรงที่สุด และยืนยันว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ทหารปฏิวัติตามที่รัฐบาลพยายามใส่ร้ายเราในขณะนี้

ด้านนายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ. กล่าวว่า ขอฝากกปส. 2 เรื่อง คือ กรณี กฟผ.มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงด้านการไฟฟ้า ซึ่งความเป็นจริง กฟผ.ต้องผลิตไฟฟ้า 40% แต่ขณะนี้ผลิตได้เพียง 30% จึงอยากให้ปฏิรูปในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการที่ไฟฟ้าในภาคใต้ที่ทุกวันนี้ยังใช้ไฟฟ้าจากภาคกลาง ทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ดังนั้น ขอให้ นายสุเทพสนับสนุนการตั้งโรงไฟฟ้าในภาคใต้ด้วย ซึ่งนายสุเทพก็รับปาก จากนั้นนายสุเทพพร้อมผู้บริหาร รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดย กฟผ.ได้จัดเตรียมอาหารบริการผู้ชุมนุม อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหมู ข้าวไข่เจียว กระเพาะปลา รวมทั้งขนมหวาน อาทิ ลูกตาลแปะก๊วยลอยแก้ว ข้าวต้มมัด ผลไม้

● พุทธะอิสระป้องกันศาลรอน.กันแดงปิดล้อม

เมื่อเวลา 08.30 น. หลวงปู่พุทธะอิสระ  
มานวรณ กบปัด.ออกจากวัดที่แจ้งวัฒนะ ด้วย  
ขบวนรถบัลกว่า 10 คัน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจ  
นอกพื้นที่ โดยตามกำหนดการจะไปพบปะกับ  
พนักงาน กฟผ.สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี แต่  
ต้องถอยรถกลับที่แจ้งวัฒนะ หลังจากที่มีรายงาน  
ว่า ถนนเลียบคลองคูน้ำ คลอง. เดินทางเข้ากลุ่มคนที่  
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระได้นำรถ  
โดยสารจำนวนหนึ่ง ไปปักหลักด้านหลังศูนย์ราชการ  
อาคารบี เพื่อปิดเส้นทางเข้า-ออกด้านหลังศูนย์  
ราชการ ป้องกันไม่ให้คน สื่อแดงเดินทางเข้าไป  
ศาลรัฐธรรมนูญ

ต่อมาเวลาประมาณ 10.30 น. เกิดเหตุมี  
ผู้ยิงปืน 2 นัดใส่การ์ด กบปส.ในพื้นที่ชานชอย  
แจ้งวัฒนะ 5 จากนั้นผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีเข้าไป  
ในชอย แต่ทงการ์ด กบปส.แจ้งวัฒนะ ได้ตาม  
และสามารถจับตัวผู้ยิงสองนัดได้ 3 ราย นำตัว  
มาให้หลวงปู่พุทธะอิสระสอบสวนปากคำ จากการ  
ตรวจสอบพบหลักฐานเบื้องต้นเป็นตำรวจนอก  
เครื่องแบบ แฝงตัวเพื่อเข้ามาหาข่าว จากนั้น  
หลวงปู่พุทธะอิสระได้ติดต่อไปยังผู้บังคับบัญชา  
เพื่อให้สารจับตัวกลับออกไป พร้อมกับจับว่าอย่า  
พลอาวุธเข้ามาหาข่าวในบริเวณนี้อีก

● “พฤษภ”เดือนทหารอย่าคิดรัฐประหาร

พล.อ.พฤษภ สุวรรณรัตน์ รองคณ.นาอม ให้  
สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ว่า ขณะ  
นี้บ้านเมืองสันสนุ่นภายในอยู่ในกรอบ สิ่งที่น่า  
เสียดายที่สุดคือ พล.ร.น.กักยัด ชินวัตร อดีตนายก  
รัฐมนตรี ที่เป็นละครหวังของประเทศ ทุกคนน่าจะ  
จะเข้าใจว่าตั้งแต่ปี 2544-2549 พล.ต.ท.กักยัด  
ได้สร้างความหวังและทำให้คนในประเทศได้เข้า  
ถึงความหวังนี้ได้ และคนในประเทศมีความสุข  
หลายคนไม่สามารถทำได้อย่างท่าน ส่วนกรณี  
ที่ พล.ต.ท.กักยัด ระบุงหารลาขบรพาศักดิ์  
จะวิพากษ์รัฐประหาร ในเรื่องนี้เป็นเพียงข่าว  
คนไม่ทราบรายละเอียด แต่ในฐานะที่อยู่กรม  
ทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) และ  
เป็น พล.ก.องพอที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)  
ก็พอทราบข่าวเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเคยยึดมา  
แล้ว ทั้งนี้ ทหารน่าจะเห็นบทเรียนตั้งแต่ปี 2549  
ถึงปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่คาดหวังไว้  
ได้เสีย ทุกวันนี้มีเหตุที่จะเพิ่มพูนปัญหา วิถีแก้ที่ตี  
ที่สุดน่าจะอยู่ในกรอบของประชาธิปไตย ซึ่งทหาร  
ควรจะอยู่ในกรอบของกฎหมายถูกต้องที่สุด ที่  
พึงจริง ๆ คืออยู่ในกรอบของระชาธิปไตย ทุก  
วันนี้กองทัพอยู่ในกรอบอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ฉบับประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2557 หน้า A 5

### ร่อนตะไกรส

ซี คอ.รส.ไปมีอำนาจฟ้อง กกต.

นายชัยเกษม นิตสิริ รมว.ยุติธรรม  
เปิดเผยกรณีที่ศูนย์อำนาจการรักษ  
ความสงบเรียบร้อย หรือ คอ.รส.  
เตรียมดำเนินการฟ้องร้อง กกต. หาก  
ไม่จัดการเลือกตั้ง ฐานละเว้นการ  
ปฏิบัติหน้าที่นั้นว่า คอ.รส.ไม่มีอำนาจ  
หน้าที่ในการฟ้องร้องใคร ส่วน  
ประชาชนจะดำเนินการเองหรือไม่  
ต้องไปพิจารณากันเอง

ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.  
แรงงานและ พอ.ศรีส. ได้เปลี่ยนท่าที  
จากที่เคยให้ข่าวจะฟ้องร้อง กกต. ว่า  
คอ.รส.กำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่

ปลัด สอ.ไม่ร่วมประปรอบสอง

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด  
กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า จะไม่  
เข้าร่วมประชุมกับศูนย์อำนาจการ  
รักษาความสงบเรียบร้อย หรือ คอ.รส.  
ในวันที่ 2 ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ทั้งนี้ นพ.  
ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ไม่เข้าใจว่าเกิด  
อะไรขึ้น หลังไม่ได้เข้าประชุมในนัด  
แรก จึงมีการข่มขู่และมีการก่อความ  
รุนแรงขึ้น

# เตลีหิวส์

ฉบับประจำวันที ๒๓ ๒๕๖๑ หน้า 1:20

## สอบครูผู้ช่วย เจออาจารย์อีก

### ศธ.ชี้ผอ.รร.ผิด สอบถึงขั้นไล่ออก

เลขาฯ กตช. เดินหน้าแฉ  
สอบครูผู้ช่วยฉาวเพิ่ม หลัง  
พบโผล่อีก ครู ค.ศ.1 บุรีรัมย์  
และเป็น ♦ อ่านต่อหน้า 20

#### ครูผู้ช่วย

□ ต่อจากหน้า 1

คิวเตอร์ชื่อดัง จูงมือคนสนิทเข้าสอบ ร้องตรวจสอบด่วน ด้าน ปลัดฯ ศธ. เผย กรณีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอีก 2 คน สดระดับเข้าร่วมสอบ ส่อผิดวินัยถึงขั้นไล่ออกหรือไม่ อยู่ที่ข้อเท็จจริง “จาตุรนต์” ฟันธง 1-2 วันนี้ ได้ข้อสรุป

จากกรณีนายพิทักษ์ สุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 นายชุมพล สุภเลิศ ครูโรงเรียนเมืองแปงพิทยาคม น้องชายนายพิทักษ์ และนายธรรกฤต สุภเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาชั้นสูง เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 57 สร้างความประหลาดใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จนกระทรวงศึกษาธิการ ต้องสั่งให้สอบข้อเท็จจริง ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้รายงานการสอบครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่าส่วนใหญ่เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยดี จะมีปัญหาอยู่บ้างกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูบางคน เข้าร่วมการสอบด้วย ซึ่งถ้าว่ากันตามระเบียบก็ไม่ได้ห้ามอะไรหากไม่ได้ทุจริต แต่ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ส่อทุจริต ก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และทราบว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกันแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าว และข้าราชการครูอีก 2 คน ที่เข้าสอบในครั้งนี้ ได้กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบว่า ไม่ได้ทำอาชีพข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษานั้น ก็ต้องถือว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และการไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อมาสอบก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบราชการ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ อย่างไรก็ตามหลังการประกาศผล จะให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตรวจสอบด้วยว่า มีครูโรงเรียนเอกชนสอบได้กี่คน และจะกระทบต่อโรงเรียนเอกชนหรือไม่

ด้าน รศ.ดร.สุภม เจलयทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 57 กล่าวว่า กรณีนายพิทักษ์ สุภเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร ไปสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยอ้างว่าเพื่อดูข้อสอบไปเป็นแนวในการติวการสอบครั้งต่อไปนั้นเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ต้องรอดูผลการสอบสวน ทั้งจากเขตพื้นที่และส่วนกลางก่อน เชื่อว่าจะสามารถสรุปได้เร็ว อย่างไรก็ตามกรณีนี้คิดว่ามีความผิดวินัยแน่ แต่จะเป็นโทษวินัยร้ายแรงกรณีทุจริตต่อหน้าที่ถึงขั้นปลดออก ไล่ออกหรือไม่ ต้องดูผลการสอบสวน

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการสภาการศึกษาต่อผู้อำนวยการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (กตช.) เปิดเผยว่า กตช.รับแจ้งจาก สมาชิก กตช.บุรีรัมย์ว่า ขอบให้ กตช.ประสานให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ตรวจสอบกรณีข้าราชการครู ค.ศ. 1 ใน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งช่วยราชการอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด และเป็นคิวเตอร์ชื่อดังลงสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯครั้งนี้ ใน 2 เขตพื้นที่การศึกษา คือ สนามสอบ สพม.32 บุรีรัมย์ และ สพป.นครราชสีมา เขต 6 โดยลงสมัครพร้อมกันเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตุว่าทั้ง

2 คน ได้ที่นั่งสอบติดกันทั้ง 2 สนามสอบ อย่างไรก็ตามในวันสอบทั้ง 2 คน ได้เลือกไปสอบที่สนามสอบ สพป.นครราชสีมา เขต 6 จึงอยากเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพราะมีความผิดปกติอย่างมาก ที่คนเป็นข้าราชการอยู่แล้ว จะมาสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปัจจุบัน

ขณะที่ นายจตุรนต์ นายแสง รว. ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะที่ สพฐ. รายงานความคืบหน้าเหตุต้องสงสัยกรณีนายพิทักษ์ สุกเลิศ ผอ.รร.บ้านหนองไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายชุมพล สุกเลิศ ข้าราชการครูโรงเรียนเมืองแปะพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 บุรีรัมย์ และนายชนกฤต สุกเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนอง

กระทุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าสอบแข่งขันครูผู้ช่วยว่า อยู่ระหว่างการสอบสวน คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ จะได้อธิบายว่าจะต้องสอบวินัยหรือไม่ ซึ่งแนวโน้มน่าจะต้องมีการสอบสวนทางวินัย ส่วนการดำเนินการทางอาญากรรมการต้องดูข้อเท็จจริงและองค์ประกอบว่าเข้าข่ายความผิดอาญาหรือไม่

ต่อมา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง นายพิทักษ์ นายชุมพล และนายชนกฤตแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน จากนั้นจะนำผลการสืบสวนมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป.



## ข่าวสั้น

### ■ โฟโชนิวต่อเวลาตำแหน่ง 'ทูตวิธีย-วิทยา'

ปทุมธานี : เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จ.ปทุมธานี ร.ท.หญิงสุนิสา เลิศศกวัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายมณฑล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 57-7 มี.ค.58 2.นายรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ-นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-25 พ.ค.58 และ 3.นายวิรัช พลาศรีย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.57 -25 พ.ค.58

ร.ท.หญิงสุนิสา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.

มีมติอนุมัติการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-30 ก.ย. ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.57

### ■ 'บักเป๊ะ' พร้อมปกป้อง 'ยิ่งลักษณ์'

กทม : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ทางสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมข้อความระบุว่า "สป.กท.จะดูแลปกป้องท่านนายกฯ และดูแลในสิ่งที่ถูกต้อง เท่ากำลังที่ผมมีและผมจะดูแลท่านนายกฯ อย่างเต็มที่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารทุกเหล่าทัพผมในฐานะปลัดกระทรวงจะรู้สึกไม่สบายใจมากหากไม่สามารถดูแลให้นายกฯ หรือรัฐมนตรีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้" ลงชื่อ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม วันที่ 17 เม.ย.57

แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวชี้แจงว่า ข้อความที่มีการแชร์กัน พล.อ.นิพัทธ์ เป็นคนพูดจริงในการชี้แจงในการประชุมศูนย์ อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รล.) แต่ไม่ได้เป็นคนทำรูปภาพดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการประชุม ศอ.รล. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

รมว.แรงงานเป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีการเชิญ ปลัดกระทรวงทั้งหมดไปร่วมหารือรับทราบสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับด้านความมั่นคง รวมถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม ให้แต่ละกระทรวงชี้แจง โดยเฉพาะกรณีที่มีกลุ่ม กบปส.เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงว่า มีการพูดคุยอะไรกันอย่างไร จนมาถึงช่วงที่ พล.อ.นิพัทธ์ ต้องชี้แจงในส่วนของการตรวจกลาโหม โดย พล.อ.นิพัทธ์ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีมือเบ็ดตัวมาข่มขู่ที่กระทรวงกลาโหมหลายครั้ง แต่ไม่เคยเปิดให้พบ มีเพียงส่งผู้แทนลงไปพบเท่านั้น แต่เห็นว่า เหตุการณ์ผ่านมา 5 เดือนแล้วจึงคิดว่า ควรจะมีการพบพูดคุยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ ปัญหาจะได้จบ และจะได้ไม่ต้องมาปิดล้อมที่กระทรวงกลาโหมอีก

พล.อ.นิพัทธ์ พูดคำดังกล่าวออกไปในที่ประชุมศอ.รล. เพื่อปกป้องรักษาสถานที่ราชการ และตัวผู้บังคับบัญชา เพราะน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดนล้อมมาหลายครั้งแล้ว และนี่คือ วิกฤติของทหารที่ต้องปกป้องและไม่ให้ผู้บังคับบัญชาโดย พล.อ.นิพัทธ์ ได้ชี้แจงในที่ประชุม ศอ.รล. ยาวพอสมควร แต่มีคนตัดมาเฉพาะตอนที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เท่านั้น

• รัชต์ มนตรี @sutthirak\_ntv

## อวสานจำนำข้าว อวสาน'ยิ่งลักษณ์'



• "คดียิ่งลักษณ์ (ชินวัตร) จะเสร็จก่อนในเดือนหน้า เฉพาะเรื่องถอดถอนเท่านั้น ส่วนคดีอาญา ต้องนานกว่านั้น" คำยืนยันจากกรรมการ.ป.ช.บอกกับผม หลังจากมีมติเมื่อ 18 เม.ย. ให้งดสืบพยานในส่วนของการไต่สวนการนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

คดี "ยิ่งลักษณ์" ในส่วนที่ป.ช.สอบสวนแบ่งเป็น 2 คดี คือ คดีถอดถอนออกจากตำแหน่ง และคดีอาญา แม้การสอบสวนจะสอบสวนไปในคราวเดียวกัน แต่คดีอาญาจะใช้เวลานานกว่า เป็นธรรมดา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์เมื่อ 16 ม.ค.ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนไปดำเนินการไต่สวน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา 66 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 ว่าการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ได้ละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งความเสียหายจากการดำเนินการโครงการ โดยป.ป.ช.สอบสวนคำร้องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง และความผิดอาญา

"นายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงการท้วงติงและความเสียหายจากการดำเนินการโครงการแล้ว แต่กลับละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้ง อันอาจเป็นมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวน นางสาวยิ่งลักษณ์ โดยจะเร่งแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ทราบและใช้สิทธิ์คัดค้านบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่คณะอนุกรรมการไต่สวน และจะเร่งแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป" วิฑูรย์ นาคคุณ : ไทยรัฐ 17 ม.ค.2557

กว่า 1 ปี 10 เดือน ที่ป.ป.ช.พิจารณาตามระบบของกฎหมายและข้อเท็จจริง ตามที่มีการร้องเรียนพฤติกรรมการของ "ยิ่งลักษณ์" ไม่ใช่ 21 วันอย่างที่รักษาการนายฯ และทีมกฎหมาย พยายามกล่าวหา ป.ป.ช.รวบรัดคดี

"คดี "ยิ่งลักษณ์" กับคดี "บุญทรง เตริยาภิรมย์-ภูมิ สารผล" เป็นคนละคดี การชี้มูลไม่พร้อมกัน คนละเรื่องกันเลย" แหล่งข่าว ป.ป.ช. บอกกับผม เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะ ชี้มูลทั้ง 3 คนในคราวเดียวกัน



คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ เรื่องการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว โดยให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายบุญทรง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอมว.พาณิชย์ นายภูมิ สารผล เมื่อดำรงตำแหน่ง รอมช.พาณิชย์ และผู้ดำเนินการเจรจาซื้อขายข้าวของทั้งฝ่ายไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

รวมไปถึงผู้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาเจรจาด้วยจำนวน 15 ราย อาทิ นายสมคิด เอื้อนสุภา นายสิทธิ์ พอใจ นายรัฐนิช ไส้ระเกตุ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Guangdong stationery & sporting goods imp. & exp. Corp และ Hainan grain & oil industrial trading company รวมทั้งบริษัท สยามอินดิโก้ ตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 (พ.ร.บ.ซ้อ)

"จากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าการเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ยังไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ สนับสนุนว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง ที่เข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐได้รับมอบหมายจากจีน และไม่มีการส่งออกข้าวออกนอกราชอาณาจักรจริง" วิธา มหาคุณ : ไทยรัฐ, 17 มกราคม 2557

ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ป.ป.ช.พบว่า รัฐได้นำออกขายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ 17 ราย โดยผู้ประกอบการได้นำไปบันทึกเป็นต้นทุน รวมถึงการชำระภาษี ป.ป.ช.ได้รับทราบจากสภาวิชาชีพการบัญชีและกรมสรรพากรว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่สามารถนำไปบันทึกบัญชีและนำไปคำนวณภาษีได้ ป.ป.ช.จึงมอบให้กรมสรรพากร ไปดำเนินการจัดเก็บภาษีจากบริษัทเหล่านี้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นการเลอชื่อหา 2 เต็ง

แนวโน้มการซุ่มของป.ป.ช. ในคดีทุจริตรับจำนำข้าว ที่จะทำให้เร็วคือคดี "ยิ่งลักษณ์" ในส่วนความผิดให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ สำหรับคดีอาญา นั้นจะใช้เวลานาน เพราะเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน เพราะเวลานี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ยึดถือสำนวนการสอบสวนของป.ป.ช.เป็นหลัก แทนยึดตามสำนวนของอัยการ จึงจำเป็นต้องทำสำนวนให้รัดกุม

ส่วนคดีถอดถอนจะไปจบที่การลงมติของวุฒิสภา ต้องใช้เสียง 90 เสียงจากสว. 150 คน ซึ่งเป็นไปได้ยาก แต่ก็ทำให้เห็นว่า "อวสานยิ่งลักษณ์" ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

# ไทยโพสต์

อิตวาทแห่งความคิด

ฉบับประจำวันที่ 2.3 ๗.๘. 2557 หน้า 8

## ประชาคมสาธารณสุขเรียกร้อง รัฐบาลรักษาการ, ศอ.รส.เลิกคุกคาม

**ป**ระชาคมสาธารณสุข นำโดย พญ.อุทุมพร กำภู อนุอยุธยา ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด ยีนจดหมายเปิดผนึกถึงเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ที่ผ่านมา ประชาคมสาธารณสุขได้แสดงออกถึงความคิดเห็นต่อปัญหาของบ้านเมืองในประเด็นไม่ต้องการรัฐบาลที่โกงประชาชน ไม่ว่ารัฐบาลใด และประเด็นต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคม ซึ่งเป็นเจตนาที่ดี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นในระบบประชาธิปไตย และเป็นจรรยาของข้าราชการที่ดีในการยึดมั่นถือมั่นและยึดทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง แต่กลับมามีการข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงเรียกร้องให้ ก.พ.ออกมาทำหน้าที่ปกป้อง สร้างขวัญกำลังใจ และปลุกจิตสำนึกให้กับข้าราชการที่ทำได้ ทำหน้าที่เพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทวงคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้สมกับเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ เครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อการปฏิรูปประเทศ ยังได้ออกแถลงการณ์ขอประณามการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่คุกคามผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดย

1.ขอยกย่อง ชื่นชมและให้กำลังใจ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.ร.พ.มงกุฎวัฒนะ และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สส. ในความกล้าหาญ เสียสละและยึดมั่นในการยืนหยัดต่อสู้

เคียงข้างประชาชนไทย เพื่อปกป้องชาติและราชบัลลังก์

2.ขอให้รัฐบาลรักษาการและ ศอ.รส.ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการจับตัวผู้กระทำความผิดในกรณีชุมนุมมาลงโทษโดยเร็ว รวมทั้งออกแถลงการณ์ประณามการกระทำดังกล่าว เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ารัฐบาลรักษาการ และ/หรือ ศอ.รส. ไม่ได้อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว

3.ขอประณามการข่มขู่ คุกคาม และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อประชาชนและข้าราชการผู้บริสุทธิ์ทุกหมู่เหล่าที่ออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพในการปกป้องประเทศชาติตามสิทธิพลเมืองแห่งรัฐธรรมนูญ อีกทั้งขอเรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงต่างๆ ได้ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการป้องปราม และป้องกันการกระทำดังกล่าวโดยทันที

4.ขอประณามการกระทำต่างๆ ของกลุ่มบุคคลที่ข่มขู่ คุกคาม พยายามแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ และการใช้อำนาจสงครามในการคุกคามองค์คณะในองค์กรอิสระ อีกทั้งขอเรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงต่างๆ ได้ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการป้องปรามและป้องกันการกระทำดังกล่าวโดยทันที

5.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการและ ศอ.รส.เลิกคุกคาม และก้าวถอยการทำงานขององค์กรอิสระ และป้องปรามกลุ่มบุคคลที่พยายามสร้างความขัดแย้งกับองค์กรอิสระ อันจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต.



## Limited Government : แผนการ(บางข้อ) ของสุเทพที่จะจัดการระบอบทักษิณได้ชัดเจน(จบ)

### ●คริส โปตระนันต์

น.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
U.C. LL.M University of California,  
Berkeley (Fulbright)  
Facebook page: คริส โปตระนันต์ -  
Chris Potranandana

**ท**างออกของประชาธิปไตยการเมือง  
ไทย ในหัวข้อต่อไปคือ.

5. เป็นการงานให้ฝั่งที่ไม่ชนะเลือก  
ตั้งใหญ่ ได้ทำงานบ้าง ได้ฝึกฝนฝีมือบ้าง  
อาจมีสนามในการลองใช้นโยบายบางอย่าง  
ของพรรคในพื้นที่ แล้ว ถ้าใช้การได้ดี จะได้  
นำไปทำในระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้  
ยังเป็นการลดความเสี่ยง ในนโยบายระดับ  
ประเทศที่อาจจะใช้งานไม่ได้บางอย่าง เช่น  
จำนำข้าว หรือ ชังไข่เป็นกิโล ก็ควรจะลองทำ  
ในพื้นที่ของตนก่อน

6. ผู้เขียนเชื่อว่า ถ้าเราจัดการ  
ผลประโยชน์ทางการเมืองลงตัว ความสงบ  
เรียบร้อยจะเกิดขึ้นในสังคม ณ ตอนนั้น  
ต้องยอมรับว่า มีคนหลายกลุ่มไม่มีความสุข  
ความพอใจกับระบอบการเมืองของไทย  
และเมื่อไรที่ความไม่พอใจทางการเมืองนั้น  
รุนแรงมากขึ้น การจับอาวุธขึ้นต่อสู้ก็มักจะ  
ตัวเลือกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
ซึ่งตัวอย่างที่เห็นก็เกิดขึ้นมาตลอด 7-8 ปี  
ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการก่อจลาจลทั้ง  
เสื้อเหลืองและเสื้อแดง รวมไปถึง เหตุการณ์  
ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง  
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย

7. การลดอำนาจรัฐบาลกลางนั้น  
จะเป็นการลดแรงจูงใจในการล้มล้าง  
ประชาธิปไตยด้วยวิธีนอกกฎหมาย  
หลายต่อหลายครั้งในประวัติศาสตร์เรามี  
รัฐประหารเกิดขึ้น เพราะการแก่งแย่งอำนาจ  
กันในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในต่างจังหวัด  
ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้  
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  
แต่กลับมาถูกผลกระทบไปด้วย

8. การจำกัดอำนาจรัฐบาลกลาง  
และกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นจะทำให้



ความเจริญไม่กระจุกตัวแต่เพียงใน  
กรุงเทพมหานคร การที่รัฐบาลกลางที่อยู่  
กรุงเทพมหานครมีขนาดใหญ่และมีอำนาจ  
มากจะทำให้งบประมาณต่างๆ กระจุกตัวอยู่  
ภายในพื้นที่ที่คนคุ้นเคยเห็นเป็นหลัก  
ตัวอย่างเช่น มันยากมากที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคมนาคมที่เป็นคนดูแล ชสมก.  
จะเริ่มจัดการเดินรถประจำทางในทุกจังหวัด  
ในประเทศไทยพร้อมๆ กัน การกระจาย  
อำนาจกระทรวงคมนาคมเป็นหนทางเดียวที่  
จะทำให้ชนชั้นกลางชนเกิดขึ้นจริงๆ  
ทั่วประเทศ (ตอนนี้จังหวัดเดียวใน  
ประเทศไทยที่มีรถเมล์คือ กรุงเทพมหานคร)

### 5. สรุป

ท้ายที่สุด การอ้างว่าระบอบการ  
ปกครองในปัจจุบันของประเทศไทย เป็น  
ระบอบประชาธิปไตยที่นานอารยะประเทศ  
ใช้กันเป็นมายาวนานที่มีการอ้างกันไปตามทีพูด  
กันปากต่อปาก ประเทศที่พัฒนาแล้วต่างๆ  
มักมีรัฐบาลท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ความเห็น  
ผู้เขียนเห็นว่า ระบอบประชาธิปไตย  
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ถ้าไม่มีการจำกัด  
อำนาจของรัฐบาลกลาง (Limited government)  
การจำกัดอำนาจรัฐบาลเป็น  
หลักการที่พื้นฐานที่สุด คือ หลักแบ่งแยก  
อำนาจ (Separation of Powers) ถึงแม้ว่า  
จะดูเหมือนกับว่าประเทศไทยรับหลักการนี้  
มา คือ มีการใช้อำนาจอธิปไตย ผ่าน รัฐบาล  
รัฐสภา และศาล

แต่อย่างไรก็ดี การคานอำนาจและ  
จำกัดอำนาจในเชิงแนวตั้งยังไม่เคยเกิดขึ้นใน  
ประเทศไทยอย่าง เป็นขึ้นเป็นอัน คนไทย  
ส่วนใหญ่หวังและฝันให้รัฐบาลในระดับ  
ชาติเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เกิดขึ้น  
อาจเป็นเพราะ ระบบอำนาจแบบรวมศูนย์  
และรัฐบาลขนาดใหญ่ เป็นระบบที่อยู่กับ  
ประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาล ที่ 5 การ  
แก้ปัญหาของประเทศนี้คงไม่ได้อยู่ที่การ  
เอาคนตระกูลใด ตระกูลหนึ่ง หรือ กลุ่มใด  
กลุ่มหนึ่งออกจากประเทศนี้ แต่เราต้องวาง  
ระบบการเมืองที่มีแรงจูงใจ (Incentive)  
ที่ถูกต้อง มีการใกล้เคียงผลประโยชน์ให้  
ทุกฝ่ายพอใจ

ผู้เขียนเชื่อว่า ในวิกฤติการเมืองที่  
เกิดขึ้นครั้งนี้ ยังมีโอกาสที่จะทำให้เรื่องการ  
กระจายอำนาจนั้นเป็นจริงขึ้นมาในสังคม  
ซึ่งที่ผ่านมา หลายฝ่ายมองเห็นถึงหัวใจของ  
ปัญหา แต่ไม่มีใครสนใจที่แก้ไข เนื่องจาก  
ไม่มีเหตุผลทางการเมืองที่เพียงพอ แต่จาก  
วิกฤติการเมืองที่ผ่านมา 8 ปีนั้น คงจะทำให้  
ข้อเสนอพวกนี้มีเหตุผลรองรับทางการเมือง  
อยู่บ้าง ผู้เขียนเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลทักษิณ  
น่าจะรับข้อเสนอปฏิรูปทั้งสองข้อนี้ได้ ซึ่ง  
น่าจะป็นวิธีการที่ยั่งยืนต่อประเทศมากที่สุด  
พรรคเพื่อไทยคงจะได้เป็นรัฐบาลต่อ แต่อาจ  
ต้องเสียอำนาจในการบริหารในภาคกลาง  
กรุงเทพมหานคร และภาคใต้บ้างก็คงจะ  
ไม่เสียหายทางการเมืองมากนัก

# ไทยโพสต์

ฉบับประจำวันที่ 23 ส.ย. 2557. หน้า 1:8

## 'คอ.รส.'จ่อฉบับ 2 ชุดศาล

กรุงเทพฯ • ศูนย์รวมสัตว์เลื้อยออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ชุด "ศาลรัฐธรรมนูญ-ป.ป.ช." ต่อ "ปิ้ง" โฉมฉบับแรกแทงใจดำถือว่ามาถูกทาง คอ.รส.สุดด้าน อ้างจดหมายพวกเดียวกันอย่าง "อุกฤษ" สร้างความชอบธรรมเตรียมเช่น "ปู" ตามรอย "สมัคร" ผิดแค่เฉพาะตัวส่วน ครม.รอด ยันตุลาการ 8 ใน

9 คนเคยวินิจฉัยแล้ว "กฟผ." เมินคำสั่งต้อนรับกำนันคึกคัก "ยิ่งลักษณ์" พรั่งพรูไม่ยึดติดตำแหน่ง อ้างสารพัดทั้ง "เศรษฐกิจ-เออีซี" สุดท้ายให้เข้าคูหาเลือกตั้ง , เมื่อวันอังคาร ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบ

เรียบร้อย (คอ.รส.) ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ในเร็วๆ นี้ คอ.รส.จะมีแถลงการณ์ฉบับ 2 ออกมา แต่จะแถลงการณ์ของการประชุมเล็ก ไม่มีกองทัพบากเกี่ยวข้อง เพราะชีวิตทางการเมืองไม่เคยใส่ร้ายใคร แต่ได้ข่าวจะมีการก่อเหตุร้ายจึงเตือน

อ่านต่อหน้า 8

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวเรื่องนี้ว่า ไม่ได้ยื่นกับทุไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณไม่ได้บอก ต้องถามคนพูด และต้องดูว่าท่านวางมือที่ไหน แบบไหน วางตัก ไหลหรือเข้าจะตัดสินใจแทนได้อย่างไร หากวางที่ตักสร้างความแน่นอน วางไหลให้ความเชื่อมั่น เข้าเดินหน้าต่อตัดสินใจไม่ได้เพราะไม่เคยพบ และหลังจากนี้ หาก พ.ต.ท.ทักษิณไม่วางมือ ก็อาจวางแทน เพราะอายุ 67 ปีแล้ว

นายสุรพงษ์กล่าวว่า นายสุเทพพูดเองไม่ใช่หรือว่า พ.ต.ท.ทักษิณโกหกตลอด ไม่เคยพูดความจริง มาใส่ร้ายว่า พ.ต.ท.ทักษิณว่าเป็นประธานาธิบดี มันเองนั่นแหละอยากเป็น สำหรับตนเอง หากเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ หากจะทำให้บ้านเมืองสงบ และให้ความเป็นธรรม ก็ยอม แต่ปัจจุบันมันไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรม

พล.อ.พุดทนต์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้บ้านเมืองสับสนวุ่นวายไม่อยู่ในกรอบ สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือ พ.ต.ท.ทักษิณที่เป็นความหวังของประเทศ ส่วนกรณี พ.ต.ท.ทักษิณระบุทหารสายบูรพาพยัคฆ์จะทำการรัฐประหาร . ในเรื่องนี้เป็นเพียงข่าว ไม่ทราบ เพราะไม่ได้ทำงานเรื่องความมั่นคง แต่ในฐานะที่อยู่กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) และเป็น ผบ.กองพลที่ 1

รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) ก็พอทราบข่าวเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเกษียณมาแล้ว แต่ทหารน่าจะเห็นบทเรียนตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่คาดหวังไว้ได้เลย ทุกวันนี้มีแต่จะเพิ่มพูนปัญหา วิธีแก้ที่ดีที่สุดน่าจะอยู่ในกรอบของประชาธิปไตย ซึ่งทุกวันนี้กองทัพอยู่ในกรอบอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

นายจุฑาธิ์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองโฆษก ปชป. กล่าวว่า หาก พ.ต.ท.ทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงต้องดำเนินการ 5 อย่างคือ 1.เลิกตั้งวอร์รูมที่สอง 2.ให้มารับโทษ 3.ให้รัฐบาลยอมรับคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระ 4.ให้ประกาศให้พรรคเพื่อไทยและสมุนยอมรับคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระทุกกรณี และ 5.ให้ล้มเลิกความคิดออกกฎหมายนิรโทษกรรมทุกรูปแบบ

น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พฤติกรรมของ พ.ต.ท.ทักษิณมีลักษณะหน้าไหว้หลังหลอก โดยเฉพาะกรณี

บอกว่าจะวางมือทางการเมืองนั้น เป็นมุกตลกๆ ที่พูดมาตั้งแต่ปี 2551 แต่ไม่มีการดำเนินการจริง นอกจากนี้ยังมีการฝึกการ์ดโดยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกฯ ซึ่งเป็นการข่มขู่องค์กรที่กำลังทำหน้าที่ และยังมียกกิจกรรมของคนเสื้อแดงที่ออกแถลงการณ์ข่มขู่องค์กรอิสระและ

ศาล รวมถึงกลุ่มฮาร์ดคอร์เสื้อแดงยังคงคุกคามคนเห็นต่างอย่างต่อเนื่องด้วย โดยทั้งหมดเป็นพฤติกรรมที่สอด้รับกัน.

ร.ต.อ.เฉลิมยังกล่าวถึงความเห็นของนายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ที่ระบุว่าศาลมีการวินิจฉัยกว่า 350 คดี แต่ไม่มีกฎหมายรองรับว่าเป็นกระบวนการพิจารณา จึงไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งบารมีไม่ถึง แต่นายอุกฤษพูดได้คนเรียนกฎหมายรู้จักกัน

นายสุรพงษ์ ไทวิชักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ และ รมว.การต่างประเทศ แสดงความเห็นกรณีหลายฝ่ายออกมาตอบโต้มติคอ.รส.ว่า ถือว่าสิ่งที่ คอ.รส.ทำการแทงใจดำ ไปโดนชั่วคราวใจคนเหล่านั้น จึงออกอาการและเรียงหน้าออกมาตอบโต้ แสดงว่า คอ.รส.มาถูกทางแล้ว ดังนั้นจะทำต่อไปอีก เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ คอ.รส.จะทำให้บ้านเมืองสงบ และเดินหน้าไปได้ โดยมั่นใจว่าสิ้นเดือนนี้เหตุการณ์ต่างๆ จะสงบและยุติ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.จะย่อยสลายไปด้วยตัวของเขาเอง

"สถานการณ์การเมืองยังเป็นเช่นนี้ ทำให้ต้องต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคงไปอีกจนกว่าจะเลือกตั้ง โดยวันอังคารที่ 29 เม.ย. จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติ เพราะมือบึงยังอยู่ กระบวนการเลือกตั้งยังไม่จบ และนายสุเทพยังประกาศชัดเจนว่าจะเลือกตั้งอยู่" นายสุรพงษ์กล่าว

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ต้องรอประเมินท่าทีการชุมนุมของทั้ง นปช.และ กปปส.ก่อน จึงจะพิจารณาว่าจะต่ออายุ พ.ร.บ.มั่นคง โดยมาตรการดูแลความเรียบร้อยจะยึดหลักไม่ให้ผู้ชุมนุมสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน ส่วนที่กลุ่มคนเสื้อแดงมีการจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติ (อพปช.) นั้น ไม่ใช่กองกำลัง แต่เป็นการเตรียมพร้อมอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยจัดระเบียบในการชุมนุมที่อาจจะมีความวุ่นวาย

และเมื่อเวลา 13.00 น. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี วีระวงศ์ไพศาล คณะทำงาน ศอ.ร.ส. ได้แถลงผลการประชุม ศอ.ร.ส.ว่า ศอ.ร.ส.ได้พิจารณาจดหมายเปิดผนึก 2 ฉบับของนายอุกฤษ ที่ระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องให้พิจารณากรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ โยเกีย นายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่ง ศอ.ร.ส.เห็นว่าแถลงการณ์ของนายอุกฤษสอดคล้องกับแถลงการณ์ ศอ.ร.ส.ฉบับที่ 1 และแสดงให้เห็นว่า ความกังวลของ ศอ.ร.ส.ว่าศาลอาจ

วินิจฉัยเกินกว่ารัฐธรรมนูญนั้น มิได้คาดการณ์ไว้มูลความจริง โดย ศอ.ร.ส.มิได้มุ่งหวังก้าวก้าว ทำลายชื่อเสียง หรือความเชื่อถือศรัทธาของศาลรัฐธรรมนูญตามที่ศาลได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ในทางกลับกัน หากศาลพิจารณาวินิจฉัยกรณีนี้อย่างตรงไปตรงมาตามข้อกฎหมาย ก็จะมีสูงชันว่าศาลเป็นองค์กรที่อ้างไว้ซึ่งความยุติธรรม และได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน

**เสียงเช่นปฐมา รอยสมัค**

พ.ต.ท.หญิงอัญชลีกล่าวอีกว่า ศอ.ร.ส.ห่วงใยว่าการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ประเด็นก่อให้เกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายต่างๆ และจากการตรวจสอบย้อนไป พบว่าเมื่อครั้งมีการวินิจฉัยของศาล ต่อกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกลุ่ม ส.ว.และคณะได้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายภักดิ์ นายสมัค สุนทรเวช ในขณะที่มีคำวินิจฉัยไว้ชัดเจน เป็นมติเอกฉันท์ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายภักดิ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทำให้รัฐมนตรีใน ครม.ที่เหลือจึงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า ครม.ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยคำวินิจฉัยนี้ก็ได้พิจารณาโดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 ใน 9 ท่าน ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

ในช่วงท้าย พ.ต.ท.หญิงอัญชลียังกล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ศอ.ร.ส.ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวง เลขานุการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า 37 หน่วยงาน แจ้งข้อสั่งการของ ศอ.ร.ส.ให้หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินคดีอาญาและแพ่งโดยเร่งด่วนในกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมปิด

ล้อม บุกรุก หรือข่มขู่ หรือทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการต้อนรับหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายสนับสนุน หรือเห็นด้วยกับการกระทำของ กปปส.

ขณะเดียวกัน นายสุเทพพร้อมผู้ชุมนุมได้เดินทางมายังสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย เพื่อเชิญชวนพนักงาน กฟผ.เข้าร่วมการชุมนุมครั้งใหญ่ขับไล่ระบอบทักษิณ ซึ่งมีนายพิบูลย์ บัวเข้ม รองผู้ว่าการฯ กฟผ. คณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ.มาคอยต้อนรับ รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกัน ซึ่งนายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ. ยังได้ฝากให้ กปปส.มีการปฏิรูป กฟผ.รวมทั้งให้สนับสนุนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในภาคใต้ด้วย โดยบรรยายภาคการไปเยือน กฟผ.นั้นเป็นไปอย่างคึกคัก พนักงาน กฟผ.พร้อมเพรียงสวมใส่เสื้อสีฟ้า ซึ่งทันทีที่นายสุเทพเดินมาถึง พนักงานต่างโหมกมือทักทาย เป่านกหวีด พร้อมถ่ายรูปคู่กับแกนนำ นอกจากนี้ยังตั้งแถวมอบเงินบริจาค และเตรียมอาหารคาวหวาน และน้ำดื่มจำนวนมากไว้รับรองด้วย

ด้านนายชัยเกษม นิติสิริ รวม.ยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นการใช้ช่องทางมาตรา 7 กล่าวว่า ยังไม่ได้หารือกับนายภักดิ์ หรือ ครม.ในเรื่องนี้ เพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ยืนยันแนวทางนี้อยู่ หากศาลรัฐธรรมนูญทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่หากไม่ทำเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็แล้วไป

“จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องทำตามมาตรา 7 ก็ได้ เนื่องจากแต่เดิมถ้าประชาชนเดือดร้อน อะไรที่ไม่มีทางออกจริงๆ สามารถพึ่งพระบารมีได้ ดังนั้นการอ้างมาตรา 7 หรือไม่อ้างนั้น ไม่แตกต่างกัน แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้น” นายชัยเกษมกล่าว

มีรายงานว่า การประชุม ศอ.ร.ส.เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ได้มีการหารือถึงการออกแถลงการณ์ ศอ.ร.ส.ฉบับที่ 2 โดยจะเน้นไปที่การติดสินงานของศาลรัฐธรรมนูญว่ามี 2 มาตรฐาน โดยจะมีการหยิบยกทั้งคดีอัลรูโลลี, เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท, การเลือกตั้งโดยมิชอบ, กรณี กปปส.ชุมนุมโดยชอบ และการวินิจฉัยตามมาตรา 68 โดยไม่ผ่านอัยการสูงสุด ซึ่ง ร.ต.อ.เฉลิมก็ระบุให้รวมกรณี ป.ป.ช.ด้วย

“เอาเลยชนเลย เปิดหน้าขก เปิดหน้าชน ได้เวลาผมเข็นเอง ไม่ผิด สนุกดี ให้มันรูกอย่างเดียวไม่ได้” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวในที่ประชุม

**เฉลิมโวจะขอมาตรา 7 เอง**

“ผมเป็นทั้งทหาร ตำรวจ สายสะพายสาย 4 พวกมันพูดกันมาตลอด จะขอพระราชทานมาตรา 7 ผมก็เป็นพลกนิกรเหมือนกัน ผมก็มีสิทธิกราบบังคมทูลขอพึ่งพระบารมีส่วนจะมีพระบรมราชวินิจฉัยอย่างไร ก็สุด

แต่พระองค์ ผมทำแน่ ไม่ใช่ให้อีกฝ่ายพูดทุกวัน ของอย่างนี้เขาไม่พูดกัน จะต้องปฏิบัติ ไม่มีหรอกที่ว่าจะจบบ้าง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดกฎเกณฑ์ ไม่ผิดกฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายอาญา” ร.ต.อ.เฉลิมประกาศกลางที่ประชุม

รายงานข่าวจากการประชุมของคมนตรี เมื่อวันที่ 22 เม.ย.แจ้งว่า ที่ประชุมของคมนตรีประจำสัปดาห์ได้ประชุมตามวาระปกติ ซึ่งการหารือส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับคดีของนักโทษที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมทำเรื่องมาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ พร้อมทั้งหารือกรณีรัฐบาลคืนตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้นายถวิลตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด โดยของคมนตรีได้หารือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลเท่านั้น ในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงเรื่องมาตรา 7 ที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรืพระราชทาน เพราะเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองคมนตรี จึงไม่ได้มีการประชุมเรื่องดังกล่าว

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ศอ.ร.ส.ได้กลายเป็นศูนย์กลางความสงบ ใช้อำนาจรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ชอบธรรม บิดเบือนกฎหมาย สนับสนุนการใช้ความรุนแรง จึงขอเรียกร้องไปยัง ผบ.เหล่าทัพและปลัดกระทรวงว่าจะยอมให้ ศอ.ร.ส.อ้างอำนาจของข้าราชการไปเป็นเครื่องมือทำผิดหรือไม่ ผบ.เหล่าทัพและปลัดกระทรวงต้องถอนตัวจาก ศอ.ร.ส. ไม่เช่นนั้นจะยิ่งเกิดความขัดแย้งจนยากเยียวยา

นายชวนนท์ยังได้ยกบทสรุปของ ศอ.ร.ส.ที่สะท้อนถึงการใช้อำนาจรัฐเพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามสร้างประโยชน์ทางการเมืองให้กับรัฐบาล ดังนี้ 1.กำหนดให้เลือกตั้งให้เร็วที่สุดภายในวันที่ 15 มิ.ย. หากไม่ดำเนินการจะแจ้งจับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. 2.ทำลายภาพลักษณ์องค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช.และศาลรัฐธรรมนูญ 3.ไม่ยอมรับคำตัดสินศาลหากวินิจฉัยให้นายภักดิ์ และ ครม.พ้นสภาพ และอาจขอพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4.ข่มขู่ศาลหากตัดสินไม่เป็นกลางจะใช้ความรุนแรง 5.ทำหนังสือไปยังปลัดกระทรวงไม่ให้ข้าราชการร่วมชุมนุมและให้เรียกผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่นายสุเทพไปพบมารายงานตัว และ 6.ยิงเอ็ม 79 ใส่บ้านปลัดกระทรวง สาธารณสุข แต่ ร.ต.อ.เฉลิมระบุว่า เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.

วันเดียวกัน ในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมข้อความระบุว่า สป.ท.จะดูแลปกป้องท่านนายกฯ และ

ดูแลในสิ่งที่ถูกต้อง เท่าที่กำลังที่ตนมีและจะดูแลท่านนายกฯ อย่างเต็มที่ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารทุกเหล่าทัพ ตนในฐานะปลัดกระทรวงจะรู้สึกไม่สบายใจมากหากไม่สามารถดูแลให้นายกฯ หรือรัฐมนตรีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้

แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.อ.นิพัทธ์ยอมรับว่า ข้อความที่แชร์กัน พล.อ.นิพัทธ์พูดจริงในการชี้แจงต่อ คอ.รส. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. แต่ไม่ได้เป็นคนทำรูปภาพดังกล่าวขึ้นมา ซึ่ง พล.อ.นิพัทธ์พูดเพื่อปกป้องรักษาสถานที่ราชการ และตัวผู้บังคับบัญชา โดยชี้แจงยาวพอสมควร แต่มีคนตัดมาเฉพาะตอนที่แชร์กัน ซึ่งย่อมมีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกฯ กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ในการขอขยายระยะเวลาชี้แจงออกไปอีก 15 ในวันที่ 23 เม.ย.ว่า หากศาลไม่อนุญาตให้ขยายเวลาออกไป ทีมทนายนายกฯ จะส่งเอกสารคำชี้แจงที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยเฉพาะเอกสารจากศาลปกครองสูงสุด ส่วนที่มีข่าวว่านายกฯ มีกำหนดเดินทางไปต่างประเทศนั้นก็ไม่เป็นความจริง

สำหรับกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ส่งสัญญาณว่าตนเองและครอบครัวตระกูลชินวัตรพร้อมวางมือทางการเมืองนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และ รมว. กลาโหม กล่าวไว้ ไม่ได้คุยกับ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ส่วนตัวไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ สิ่งที่เราอยากเห็นคือทำอะไรให้ประเทศชาติสงบ ทุกคนรักษากฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย ตรงนี้ต่างหากที่เราอยากเห็นและเรายินดีให้ความร่วมมือ

### ห้องคาถาไม่ยึดติด

เมื่อถามว่า หลังมีข่าววันวรรคทางการเมือง คนใกล้ชิดและคนในพรรคเพื่อไทยได้สอบถามอย่างไรบ้างหรือไม่ นายกฯ ตอบว่า ยังไม่ได้ถาม เพราะเคยกล่าวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ยึด และอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนโดยส่วนใหญ่ อะไรที่เราจะทำให้ประเทศชาติสงบได้ เราก็ยินดี วันนี้เราอยากเห็นบ้านเมืองของเรากลับเข้าสู่ปกติ ทุกคนเคารพกติกา และให้ทุกอย่างเดินได้ เราเจ็บปวดมามากพอแล้ว ประเทศชาติของเราเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

เมื่อถามย้ำว่า เคยคิดวันวรรคทางการเมืองหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า เรียบแล้วไม่ได้ยึดติด ถ้าอะไรเป็นความต้องการของประเทศ แต่ที่สำคัญสิ่งนั้นต้องนำมาซึ่งความสงบ และสิ่งที่ต้องนำมาซึ่งกติกาที่ทุกคนยอมรับ และขอให้ทุกคนเคารพในกติกา

ถามอีกว่า จะประกาศเลยหรือตั้งให้เป็นเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่ง นายกฯ ตอบว่า ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เราจะมาตั้งเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

ถ้าวันนี้เรามีรัฐต่อกันและเราตั้งเงื่อนไข ประเทศเราและประชาชนคนไทยจะเจ็บปวด แต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือ เราจะนำประเทศของเราให้พ้นวังวนของปัญหาต่างๆ นี้อย่างไรมากกว่า หลากๆ ประเทศก็รอในการสร้างความเชื่อมั่น ปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แล้วเราจะยืนอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างไร เมื่อประเทศไม่มีแม้การเลือกตั้ง ไม่มีรัฐบาลที่มาจากกาเลือกตั้ง วันนี้นี้ ส.ว.หรือ ส.ส.ยังไม่เรียบร้อย ทั้งหมดนี้เรา

จะไปบอกคนอื่นได้อย่างไร จะสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศอย่างไร นี่คือผลที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราไม่กลับเข้าสู่ปกติ สิ่งที่มีผลกระทบจะไม่ใช้ที่เราเห็นในปีนี้ แต่จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในปีหน้าด้วยซ้ำไป

“เราอยากขอความร่วมมืออยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันในการแก้ไขปัญหาด้วยกติกา ซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีประชาชน แต่ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอย่างไร นั่นคือเราต้องถามประชาชน เพราะอำนาจอธิปไตยของประชาชน ทุกคนมีสิทธิหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน ฉะนั้นสิ่งที่จะได้มาซึ่งการเคารพเสียงส่วนใหญ่ คือการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับ วันนี้เท่าที่เราเห็นคือการเลือกตั้งหรือประชามติหรืออย่างไร ที่จะทำให้ทุกคนยอมรับผล หากต่างคนต่างพูดก็จะเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ทำให้ประเทศล่าช้า” น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบย้ำ

เมื่อถามว่า นายสุเทพประกาศขัดขวางการเลือกตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ต้องถามว่าถ้าเรารักประเทศ แล้วเราขัดขวางกันทุกวัน ประเทศเราจะไปอย่างไร เรามีแต่ถอยหลังลงทุกวัน ซักอีกว่าปัญหาการเมืองวันนี้เล่นกันแรงเกินไปหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า วันนี้ทุกคนพยายามยึดเอาตัวตน ตัวบุคคล แต่ต้องยึดเอาประเทศเป็นที่ตั้ง และทุกคนพยายามทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ปรับกันคนละนิดคนละหน่อย แต่ถ้าทุกคนตั้งมั่นที่จะขัดแย้งกันตลอดเวลาแล้วเราจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายให้ประเทศหลุดพ้นปัญหาความวุ่นวายทางด้านสถานการณ์การเมืองนี้อย่างไร

### ลั่นไม่ไปต่างประเทศ

ถามอีกว่า นายกฯ ได้ประสานขอเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ รัฐบาลก็ทำหน้าที่ไป ส่วนการไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนั้นช่วงนี้จะไม่

# ผู้จัดการ

ฉบับประจำวันที่ 23 ต.ค. 2557 หน้า 7, 8

## พท. ดิ้นเพิ่มพยานจํานำข้าว องคมนตรีปิดถกนายกฯ ม.7

ASTVผู้จัดการรายวัน - "ยิ่งลักษณ์" เรียก กก.รมต. ทีมทนายนอกรอบ เตรียมยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.ขอเพิ่มพยานชี้แจงจํานำข้าวอีก "ชัยเกษม" ยกอดีต หากประเทศไร้ทางออก ฟังพระบารมีได้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 7 อย่างเดียว องคมนตรีปิดไม่มีการหารือเรื่องนายกฯ ม.7 ด้าน "สุเทพ" นำมวลชนบุกการไฟฟ้า ชวนใส่รัฐบาล ด้าน "แดง กวป." ยกพวกรบฏสว. รธน. ทุจริต

ปะทะ กบปส.แจ้งวัฒนะ ขณะที่แพทย์พยาบาล รุมประณามเหตุการณ์ยิงบ้านปลัด สธ.  
เมื่อวานนี้ (22 เม.ย.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรี และทีมทนายความ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงต่อ ป.ป.ช. ในเรื่องโครงการรับจํานำข้าว ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง โดย นาย

พิชิต ชื่นบาน ทนายความ เปิดเผยว่า เราได้รับโอกาสที่จะนำพยานเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จำนวน 4 ปาก คือ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ และ

อ่านต่อหน้า 8

### พท.ดิ้น

พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังเหลืออีก 7 ปาก คือ พยานที่เราขออนุญาตตั้งแต่แรกจำนวน 5 ปากและ 2 ปากสุดท้าย อาทิ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่า มีความสำคัญที่จะไปหักล้างประเด็นของนางสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง รายงานอนุกรรมการปิดบัญชีว่า การจัดทำรายงานดังกล่าวไม่สมบูรณ์ถูกต้องอย่างไร

นายพิชิต กล่าวว่า ในวันนี้ (23 เม.ย.) จะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อ ป.ป.ช. ว่าพยาน 7 ปากที่เหลือนั้น ป.ป.ช.อย่าตัดทิ้งเลย ขอให้มีโอกาสต่อโครงการดังกล่าว เพราะถือเป็นโครงการใหญ่ มีโครงสร้างและขั้นตอนและหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวนมาก อย่าง นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ เข้ามาทำหน้าที่ตรงกับเวลาที่ นางสุภา ทำงานและบอกว่า สตี๊กข้าว 2.9 ล้านตันหาย การที่ให้นายวราเทพ เข้าไปชี้แจงต่อ ป.ป.ช. ก็จะเกิดประโยชน์

เมื่อถามว่า หากป.ป.ช.ยังยืนยันในจุดยืนเดิม จะมีผลเสียต่อนายกรัฐมนตรีอย่างไร นายพิชิต กล่าวยอมรับว่า ถ้าถามถึง

ความเสียหาย เสียหายแน่เพราะในส่วนของ นายกิตติรัตน์ และนายนิวัฒน์ธำรง ถือเป็น ส่วนนโยบาย แต่ในส่วนฝ่ายปฏิบัติ ก็ยังไม่มี การชี้แจง เมื่อฝ่ายการเมืองพูดแล้วก็ควรฟัง ฝ่ายข้าราชการประจำบ้าง

### "ชัยเกษม" ยกอดีตหวังฟังพระบารมี

นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการเตรียมการรับมือ กรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยยุบสภา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่า ขณะนี้พยานอยู่ระหว่างให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญ และรออย่างเดียวว่าจะตัดสินเมื่อไร อย่างไร คงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ ส่วนการขอเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายรายงานนั้น ปกติสามารถทำได้ แต่ช่วงนี้ยังไม่มียะไรที่ชัดเจนอะไรจะเกิดขึ้นบ้างยังไม่รู้

อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่ได้มีการหารือกับนายกฯ หรือ ครม. เรื่องการใช้ช่องทาง มาตรา 7 เพื่อขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตนเองเท่านั้น แต่ตนยังยืนยันแนวทางนี้อยู่หากศาลรัฐธรรมนูญทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่หากไม่ทำเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็แล้วไป ทั้งนี้ จริงๆ แล้วสำหรับเรื่องนี้ไม่ต้องทำตาม มาตรา 7 ก็ได้ เนื่องจากแต่เดิมถ้าประชาชนเดือดร้อน อะไรที่ไม่ถึงทางออกจริงๆ สามารถ

ฟังพระบารมีได้ ดังนั้น การจะอ้างมาตรา 7 หรือไม่อ้างนั้นไม่แตกต่างกัน แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้น

### องคมนตรีไม่มีประชุมเรื่องนายกฯ ม.7

วานนี้ (22 เม.ย.) คณะองคมนตรีได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ ซึ่งเรื่องส่วนใหญ่ที่หารือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีของนักโทษที่ทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่ทำเรื่องเข้ามาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ พร้อมทั้งหารือกรณีที่รัฐบาลคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้แก่นายถวิล เปลี่ยนศรี แทน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด โดยองคมนตรีได้หารือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าในที่ประชุมองคมนตรีไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงเรื่อง มาตรา 7 ที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวินิจฉัยเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เพราะเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองคมนตรี จึงเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวตามที่มีการแสข่าวลือ

### “สุเทพ” นำมอบบุก กฟผ. คนแห่รับดี

เวลา 10.00 น. วานนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. พร้อมแกนนำ กบปส. นำผู้ชุมนุมเดินทางโดยขบวนรถจากสวนลุมพินี ขึ้นทางด่วน ไปยังสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อไปถึงได้มี พนักงาน กฟผ. ออกไปรอต้อนรับจำนวนมาก

จากนั้นได้นำนายสุเทพ ไปยังหอประชุมประชาสัมพันธ์ 2 กฟผ. ที่มีการจัดห้องประชุม และพื้นที่ไว้ต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความดีอกดีใจ โดยนายประภาส วิชากุล รองผู้ว่าการกิจการสังคม และ นายสืบพงศ์ นูรณศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มาหารือด้วย ซึ่งนายสุเทพ ชี้แจงต่อผู้บริหาร กฟผ. ว่า การเดินทางมาเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมมือกับมวลมหาประชาชนใส่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกไป เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้แผ่นดินสูงขึ้น เพราะคนไทยประจักษ์แล้วว่า ระบบบทักษิณทำความอันตรายต่อประเทศไทยรุนแรงที่สุด และเชื่อว่าคน กฟผ. เจอกับตัวเอง

“ระบบบทักษิณไม่ใช่นักประชาธิปไตย แอบอ้างเข้ามาใช้เงินเงินทุนมหาศาล ทั้งชื่อทั้งโกง ไม่มีใครคำนวณได้ว่าวันนั้นเขาโกงประเทศไทยได้ก็แสนล้านบาทแล้ว ซึ่งการปฏิรูปประเทศไทย ต้องปฏิรูปเรื่องการเมืองก่อนทั้งหมด เพราะประชาชนตระหนักว่าการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นที่มาการให้คนชั่วเข้ามามีอำนาจ และปล้นบ้านเมือง เรื่องที่ต้องทำเร็วที่สุดคือ ระบบพรรคการเมืองและบทลงโทษ และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การกระจายอำนาจการปกครอง ขณะที่วิธีที่จำเป็นต้องเอารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ออกไป เนื่องจากยังเป็นตัวแทนนมอมนี้ อาละวาดเล่นงานประเทศไทยอยู่ โดยวิธีทางกฎหมาย” นายสุเทพ กล่าว

ภายหลังนายสุเทพ ชี้แจงเสร็จ นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงาน กฟผ. กล่าวว่า ขอหารือ กบปส. 2 เรื่อง คือ กรณี กฟผ. มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงด้านการไฟฟ้า ซึ่งความเป็นจริง กฟผ. ต้องผลิตไฟฟ้า 40% แต่ขณะนั้นผลิตได้เพียง 30% จึงอยากให้อำนาจปฏิรูปในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการที่ไฟฟ้าในภาคใต้ที่ทุกวันนี้ยังใช้ไฟฟ้าจากภาคกลาง ทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ดังนั้นขอให้นายสุเทพ สนับสนุนตั้งโรงไฟฟ้าในภาคใต้ด้วย จากนั้นนายสุเทพ พร้อมผู้บริหาร รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

### กบป. - กบปส. หวิดปะทะในศูนย์ราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชน หรือ กวป. นำโดย นายศรัทธา มาลัยทอง โฆษกกลุ่มฯ ได้รวมตัวที่บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ วงเวียนบางเขน ก่อนเดินทางมายังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง กรณีที่จะวินิจฉัยสถานภาพ นายกรัฐมนตรี จากการแต่งตั้งโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 2 กองร้อย ตำรวจในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ทหาร คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง แต่เมื่อมาถึงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ กลุ่ม กวป. ได้ใช้เส้นทางบริเวณซอย 5 เพื่อเข้ามายังศูนย์ราชการ เนื่องจากไม่สามารถใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะได้ เพราะจะต้องผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม กบปส. ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกันไว้ กลุ่ม กวป. จึงเลี่ยงใช้เส้นทาง ซอยแจ้งวัฒนะ 5 อ้อมมาบริเวณวงเวียนโกลเด้นเพลส ที่อยู่ภายในศูนย์ราชการ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านสกัดอยู่

ขณะเดียวกันนั้น คณะของหลวงปู่พุทธะอิสระ ที่กำลังจะเดินทางไปสมทบกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. ที่เดินทางไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อทราบว่ามีกลุ่ม กวป. เดินทางเข้ามาในพื้นที่ใกล้จุดชุมนุม แจ้งวัฒนะ ขบวนรถของหลวงปู่พุทธะอิสระ ที่ขณะนั้นเดินทางไปถึงแยกงามวงศ์วาน ก็ได้เดินทางกลับมายังศูนย์ราชการ และนำกลุ่มผู้ชุมนุมไปยังวงเวียนโกลเด้นเพลส จุดที่ กวป. ตั้งขบวนเจรจากับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเปิดทางไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยอยู่คนละฝั่งถนน และมีเจ้าหน้าที่ทหารกันทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ หลวงปู่พุทธะอิสระ ได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงประกาศให้เจ้าหน้าที่ทหารและการ์ดของกลุ่ม กบปส. ที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ แม้ว่ากลุ่ม กวป. จะถอยกลับไป แต่ก็มีความเห็นว่า มีรถบางส่วนเข้ามาถึงศูนย์ราชการได้ ประกอบกับบางส่วนหลบเข้าไปในสนามกอล์ฟฟราซพฤกษ์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทหาร ที่มาดูแลความเรียบร้อยมารายงานต่อหลวงปู่ฯ เพื่อยืนยันว่า ไม่มีกลุ่มของ กวป. อยู่ในบริเวณพื้นที่หลวงปู่พุทธะอิสระ จึงได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมกลับไปยังเวที ถ.แจ้งวัฒนะ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารก็ยังคงตั้งกำลังรอบๆ ศูนย์ราชการ

### การ์ด กบปส. รบตบ. แฉงตัวมหาข่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั้น มีเสียงดังคล้ายเสียงปืนดังขึ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้น กลุ่มการ์ด กบปส. ก็ได้กรูเข้าจับกุมชายต้องสงสัยจำนวน 3 คน และได้นำตัวมาให้หลวงปู่ฯ สอบปากคำที่บ้านทรงไทย ช้างกองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รัชชประองค์ (ปตอ. พัน 1 รอ.) จากการตรวจค้นตัว พบบัตรประจำตัว ร.ต.อ. ธวัชชัย จิตตรีชาติ อายุ 31 ปี ตร. สืบสวน สน. คันนายาว จ.ส.ต.ณรงค์เดช จาระนูน อายุ 31 ผู้บังคับหมู่ สน. คันนายาว และ ด.ต. สมหมาย แก้วดอนไทย ผบ.หมู่ งานสืบสวน สน. ประชาชน รวมทั้ง

อาวุธปืนพก และกระสุนปืนจำนวนหลายนัด เลือ่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สกรีนเบอร์ 4 เขตจตุจักร หมู่บ้านปิ่นซีเมนด์ไทย

ทั้งนี้ ชายหนึ่งในกลุ่มการ์ด กบปส. อ้างว่า ขณะจับกุม มีชายเสื้อยืดขาว กางเกงยีนส์ ได้หลบหนีไปได้

สำหรับตำรวจที่ถูกการ์ด กบปส. จับกุมได้นั้นให้การว่า ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาหาข่าวบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 5 เรื่อง กวป. จะมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงปืนใส่การ์ดแต่อย่างใด

### แพทย์-พยาบาลประณามยิงบ้านปลัด สธ.

ด้านกลุ่มแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลังถูกคนร้ายคุกคามยิง M79 ใส่บ้านพักเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา พร้อมประณามผู้ก่อเหตุและเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว

เช่นที่ รพ.ขอนแก่น นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น พร้อมกลุ่มแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ขอนแก่น ได้รวมตัวกันกว่า 50 คนที่หน้าตึกอุบัติเหตุ พร้อมเป่านกหวีดร้องเพลงชาติ และแสดงป้ายสัญลักษณ์ที่มีข้อความให้กำลังใจปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมประณามคนร้ายที่ใช้เครื่องยิงระเบิด M79 ใส่บ้านพักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็น การข่มขู่ข้าราชการที่ดี เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม ไร้คุณธรรม และจริยธรรม

ขณะเดียวกัน ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดในเหตุการณ์ดังกล่าวมาลงโทษโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายต่อไป

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การรวมตัวของบุคลากรสาธารณสุขของ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ครั้งนี้ เพื่อประกาศจุดยืนของชาวสาธารณสุขที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือไม่เอาความรุนแรงและขับไล่รัฐบาลโกงให้ออกไป และพร้อมจะยืนเคียงข้างปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและตั้งมให้เป็นตัวอยางของข้าราชการที่ดี ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจหรืออิทธิพลที่ไม่ชอบธรรม และไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้มาโดยมิชอบ ■



**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 23 เม.ย. 2557 หน้า 1:13

# หมอพยาบาลแห่กำลังใจ ปลัดสธ. ชิง ทหารช่วยคุ้มครองบ้าน

กบปส.คุม3ตร.หายาก  
'ตุ๋'จะองค์กรเก็บขยะ  
เจลินลับห้ามติดอาวุธ  
สุเทพชวน'กฟผ.'สู้รบ.  
ยันคุยบช.น.ห่างแรง  
สุเทพยกขบวนบุก กฟผ.ชวน  
ชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้าย ชมเคยสู้  
ชนะระบอบทักษิณมาแล้ว ปลัด  
สธ.ปลุก ชรก.ทุกระดับแสดงพลัง  
ยืนข้างประชาชน ทำเพื่อชาติ ไม่  
หวั่นโดนถล่มบ้าน (อ่านต่อหน้า 13)

## ต่อจากหน้า 1

### ปลัดสช.

#### สมช. เล็งชงต่ออายุกรม.มันคง

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน ถึงการขยายเวลาประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายน ว่า อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของทั้งสองฝ่าย และการเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งทางกลุ่ม กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ประกาศชัดเจนที่จะขัดขวางการเลือกตั้ง รวมถึงต้องประเมินท่าทีของกลุ่ม กปปส.หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ขอขยายเวลาการชี้แจงคดีสถานการณ์ภาพความเป็นรัฐมนตรีในวันที่ 23 เมษายน ว่า จะออกมาเป็นอย่างไรด้วย

“สำหรับมาตรการดูแลความเรียบร้อยจะยึดหลักไม่ให้ผู้ชุมนุมสองฝ่ายทั้ง กปปส.และกลุ่ม นปช. (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ) เผชิญหน้ากัน ซึ่งประสานทำความเข้าใจอยู่ เชื่อมมั่นว่าจะดูแลสถานการณ์และยับยั้งป้องปรามได้” พล.ท.ภราดรกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามกรณีแต่ละฝ่ายเตรียมกองกำลังในการชุมนุม พล.ท.ภราดรกล่าวว่า ไม่มีการเตรียมกองกำลัง แต่เป็นการเตรียมมวลชนเพื่อแสดงพลังกันเท่านั้น ส่วนที่กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติ (อพปช.) เตรียมพร้อมจัดกำลังของตัวเองก็ไม่ใช่กองกำลังแต่เป็นการเตรียมพร้อมอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยจัดระเบียบในการชุมนุมที่น่าจะมีจำนวนมาก

#### ‘เฉลิม’ ลั่นตั้งกองกำลังติดอาวุธไม่ได้

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึง กรณีที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้ยุบ ศอ.รส. ว่า ไม่เป็นไรเป็นความคิด

ข้าราชการสาธารณสุข ไม่มีความเห็นตอบโต้ แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของ ครม.ไม่ได้เป็นอำนาจของ นายแพทย์ ส่วนกรณี พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ต้องการตั้งกองกำลังติดอาวุธ หลังมีการวางระเบิดบ้านปลัดสาธารณสุข แล้วทาง ศอ.รส.ไม่สามารถดูแลได้นั้น การตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาเอง ใครก็ตามที่ทำแล้วไม่มีอำนาจในการตั้ง จะทำได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาต ไม่ใช่เนืกสนุกจะมาตั้งก็ตั้งได้

“ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่ได้ประโยชน์และไม่นิยมความรุนแรง ตำรวจก็ดำเนินการหากพบการกระทำผิดจับกุม คดีเกิดขึ้นทุกวัน บ้านผม ศอ.รส. ก็ถูกยิง กรณีบ้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นบ้านน้องสาว อยู่รั้วเดียวกัน ต้นเหตุจากอะไรวิเคราะห์ยาก อย่านมองว่า เกียงหรือไม่เห็นด้วยรัฐบาลแล้วถูกยิงไม่ใช่ บ้านเมืองคงอยู่ไม่ได้หากรัฐบาลเด็ดขานานั้น ต้องให้ตำรวจสืบสวน ใครทำผิดจับ ตั้งไม่ได้กองกำลังติดอาวุธ” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

#### พ.ค. แต่งเล็งชุมนุมยึดเยื่อ

ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวสต์ ลาดพร้าว นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษา นปช.กล่าวว่า ขณะที่สถานการณ์เข้มงวดขึ้นทุกวัน เนื่องจากมีการห้ามนัดชุมนุมของนายสุเทพ ออกเดินทางชุมนุมไปหน่วยงานอยู่ทุกวัน และระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญ และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิพากษาจะเป็นตัวตัดสินการนัดหมายชุมนุมครั้งใหญ่ จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม คนเสื้อแดงต้องออกมาแสดงตัวให้มากที่สุด และอาจจะมีการชุมนุมที่ยึดเยื่อ จึงต้องมาชุมนุมให้มากที่สุด ให้แน่นถนน เพื่อแสดงตัวให้เห็นว่านายสุเทพ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่สามารถมาปล้นประเทศ มาแสดงตัวเป็นรัฐธูธิปไตย เพราะรัฐธูธิปไตยมีเจ้าของอำนาจคือประชาชน

“อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับแพทย์ที่ส่งผลกระทบไปยังสังคมไทย กรณี พล.ต.นพ.เหรียญทอง ติดตั้งกองกำลังติดอาวุธในองค์กร เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประเทศ ในนามองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน และขอให้ตำรวจอย่าเข้ามาจับกุม และสิ่งที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง ทำนั้นเลวร้ายมาก นปช.ไม่เคยใช้วาทกรรมให้คนไทยเกลียดกัน หรือหมิ่นสถาบัน องค์กรเก็บขยะแผ่นดินมีสิทธิอะไร ที่อ้างความจงรักภักดี ที่ขอให้มีการตั้งกองกำลังติดอาวุธ และไม่ให้ตำรวจจับ” นางธิดากล่าว และว่า สังคมต้องประณามในสิ่งที่ พล.ต.นพ.เหรียญทองทำ นีคือ

การทำร้ายสถาบันอย่างแท้จริง และสร้างวาทกรรมให้เกิดความเกลียดชังกัน ซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์ นายสุเทพ และ กปปส.ทั้งหมดทั้งสิ้น

### ศูนย์ชุมนุมย่อยก่อนนัดใหญ่

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน (นปช.) กล่าวถึงการเลือกตั้งว่าไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะ นายสุเทพประกาศคัดค้านการเลือกตั้งทุกรูปแบบ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่กล้าคิดสวนทางกับนายสุเทพ เวที กปปส.จึงฟัง "ขอให้มวลชนเดินหน้าอย่างอดทน ทางเดียวที่ประเทศไทยจะเดินหน้าได้คือต้องมีการเลือกตั้ง นปช. จึงต้องชุมนุมเพื่อต่อต้านนายสุเทพ ที่ประกาศขัดขวางการเลือกตั้ง จึงจะรอวันนัดหมายว่าคนจาก นปช. หรือ กปปส. ใครจะมากกว่ากัน ใครน้อยกว่าให้กลับบ้าน การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า นายสุเทพยังอยู่และยังมีคนให้ท้าย การชุมนุมของ นปช. จึงยังจำเป็นและทรงคุณค่าอยู่เสมอ" นายจตุพรกล่าว

นายจตุพรกล่าวถึงกรณี พล.ต.ท. เจริญทอง จัดตั้งองค์กรกำจัดขยะแผ่นดิน ว่า พล.ต.ท. เจริญทองไม่มีสิทธิมาไล่จับใคร คนที่จะตัดสินใจว่าใครทำผิดกฎหมายคือศาลอาญาเท่านั้น สิ่งที่ พล.ต.ท. เจริญทองทำคือการสร้างความชิงชังทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เกิดความเสียหาย หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป ประเทศไทยจะกลับไปเป็นเหมือนวันที่ 6 ตุลาคม 2519 อีกครั้ง

นายจตุพรกล่าวว่า มวลชนเลือดแดงจะจัดการชุมนุมสั้นๆ ในแต่ละภูมิภาค เพื่ออุ่นเครื่องก่อนชุมนุมใหญ่ เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด

### ปชป.จวกศูนย์สังหารความสงบ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษก ปชป.แถลงว่า ได้รับข้อมูลจากข้าราชการที่ร่วมเป็นกรรมการใน คอ.รส.ระบุว่าในการประชุมกลุ่มเล็กแบบลับของ คอ.รส. มีมติที่นาคัดใจ คือ 1.ย้าให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด และผลการประชุมระหว่าง กกต.และพรรคการเมืองต้องออกมาตามที่ คอ.รส.ต้องการ คือเลือกตั้งในเดือนมิถุนายน หากไม่เป็นเช่นนั้นจะมีการแจ้งความจับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 2.มุ่งทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระ 3.ให้ ครม. และนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ หากวินิจฉัยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพ้นสถานะความเป็นรัฐมนตรี โดยให้รัฐบาลทำงานต่อไปและให้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชวินิจฉัย 4.ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่เป็นธรรมให้กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงเดินหน้าทำงาน 5.ให้คาดโทษเรียกหน่วยงานราชการมาทาคความเข้าใจ ไม่ให้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม กปปส. และ 6.กรณียิ่งเอ็ม 79 ไล่บ้านปลัดกระทรวงสาธารณสุข คอ.รส. อ้างว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม กปปส.เพื่อสร้างสถานการณ์

"การทำเช่นนี้ทำให้ คอ.รส.กลายเป็นศูนย์สังหารความสงบ ใช้อำนาจภาครัฐอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ชอบธรรม ใช้กฎหมายทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย อยากให้ประชาชนพิจารณาบทบาทของ คอ.รส.อย่างถี่ถ้วน และขอเรียกร้องปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ถอนตัวจากการร่วมเป็นกรรมการ คอ.รส." นายชวนนท์กล่าว

### เชียร์ตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพลสต่อความผ่านเพชฌกูศ "ส.ส.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ถึงกรณีการจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินของ พล.ต.ท. เจริญทอง ตอนหนึ่ง ว่า "ผมเห็นด้วยและสนับสนุน พล.ต.ท. เจริญทองที่จัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน และจัดเตรียมอาวุธไว้เพื่อป้องกันตัวเอง ทำที่ตั้งกล่าวเกิดขึ้นหลังจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และหน่วยงานที่ประกาศศอญตรงข้ามกลุ่มคนเสื้อแดงถูกโจมตีด้วยอาวุธสงครามหลายครั้ง แต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้

"ถือว่ารัฐได้กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวไปแล้ว ดังนั้นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มอบให้รัฐก็กลับคืนมา คือ สิทธิในการป้องกันชีวิตของตนเองและสิทธิในการทำลายชีวิตคนอื่น สิทธิดังกล่าวมีแก่มนุษย์ทุกคนทุกนาม เมื่อรัฐล้มเหลว ไม่สามารถป้องกันชีวิตพลเมืองในรัฐได้ สิทธินี้จึงกลับคืนมาอยู่ในมือของมนุษย์ที่เป็นเสรีชน ผมเชียร์ พล.ต.ท. เจริญทอง" นายนิพิฏฐ์ระบุ

### ปตท.เล็งฟ้องอดีตผู้บริหาร

นายไพรินทร์ ซูโชติदार ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สิ่งการให้กฎหมายของ ปตท.รวบรวมหลักฐานกรณีที่นายโสภณ สุภาพงษ์ อดีตผู้บริหารเครือ ปตท.ชั้นเวที กปปส.โจมตี ปตท.ในหลายประเด็น ซึ่งไม่เป็นความจริงทำให้ ปตท.ได้รับความเสียหาย หากพบหลักฐานที่ชัดเจนจะฟ้องร้องเอาผิด

"ไม่เข้าใจว่านายโสภณออกมาโจมตี ปตท.ต้องการอะไร โดยเฉพาะประเด็นการปรับโครงสร้างราคาที่นายโสภณมีส่วนในการกำหนดโครงสร้างราคาดังกล่าวตั้งแต่ต้น น่าจะเข้าใจดี แต่พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น เป็นการพูดเอามั่น โทกาคำใดๆ พูดเรื่อยๆ ให้คนเชื่อ" นายไพรินทร์กล่าว

นายไพรินทร์กล่าวว่า ประเด็นราคาน้ำมันที่อ้างว่าสิงคโปร์ขายถูกกว่าไทย ทั้งที่สิงคโปร์ไม่มีการผลิตน้ำมันของตัวเอง ได้ให้เจ้าหน้าที่ ปตท.ตรวจสอบราคาขายปลีกล่าสุดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ยืนยันได้ว่าราคาขายปลิคน้ำมันทุกประเภทของสิงคโปร์แพงกว่าไทย

"ที่กล่าวหา ปตท.ผูกขาด ขอชี้แจงว่าธุรกิจน้ำมันของไทยมีการเปิดเสรีมานานแล้ว ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันมีประมาณ 40-50 ราย ซึ่ง ปตท.เป็นหนึ่งในนั้น หากไม่มี ปตท.อยู่ บริษัทที่เหลือสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ซึ่งเรื่องนี้กลับไม่มีการพูดถึงระบบบริหารราคาพลังงานที่ควรเป็นไปตามกลไกตลาด" นายไพรินทร์กล่าว

### เครือข่ายแพทย์ให้กำลังใจปลัด

เวลา 09.30 น. วันเดียวกัน เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 13 สถาบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 4 สถาบัน นายภกสภวิชาชีพ 7 วิชาชีพ ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุขและ

ประชาคมสาธารณสุขทยอยเดินทางมายังบริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ประมาณ 2,000-3,000 คน เพื่อให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรณีคนร้ายยิงเอ็ม 79 ถล่มบ้านพักซอยแจ้งวัฒนะ 14 เมื่อวันที่ 20 เมษายน

โดยชูป้ายให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ ร่วมกับการประณามความรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งเสียงร้องให้กำลังใจปลัด สธ.ว่า "ปลัดสู้ๆ" มีผู้บริหารจากกรมต่างๆ เข้าร่วม อาทิ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัด สธ. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ฯลฯ

### ปลัดสธ.ปลุกขรก.แสดงพลัง

ต่อมาเวลา 10.30 น. นพ.ณรงค์ลงมาจากห้องทำงานมายังลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร บริเวณหน้าอาคาร สป.สธ. เพื่อพบกับเครือข่ายแพทย์

นพ.ณรงค์กล่าวว่า เหตุยิงถล่มบ้านนั้นได้ประสานฝ่ายความมั่นคงโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) บอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุด เมื่อเกิดเหตุก็มีเพื่อนฝูงและทหารคอยดูแลความปลอดภัยแล้ว

"การที่ออกมาแสดงความคิดเห็น เป็นการกระทำในฐานะข้าราชการ แต่ทำไมมาทำกับครอบครัวผม เป็นเรื่องไม่เหมาะสม แต่เข้าใจ ตอนนี้ครอบครัวผมปลอดภัยมีคนคอยดูแล" นพ.ณรงค์กล่าว และว่า กรณีที่เกิดขึ้นกับตนซึ่งเป็นปลัด สธ. ถือเป็นความกล้าหาญของทุกคน เป็นความพยายามในการสะกดไม่ให้ข้าราชการออกมาแสดงออก ขอบอกเลยว่าข้าราชการมีศักดิ์ศรีอยู่แล้ว ดังนั้นการทำเพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งควรทำ ถึงเวลาแล้วที่สถาบันข้าราชการจะต้องออกมาเพื่อบ้านเมือง เพราะประเทศเกิดปัญหา ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ทั้งศาลตุลาการ นิติบัญญัติ ข้าราชการจะต้องเป็นเสาหลักอีกเสา จึงขอเชิญชวน ปลัดทุกกระทรวง และอธิบดีทุกกรม ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ออกมาแสดงออกและนำข้าราชการทั้งหมดทำสิ่งที่ถูกต้อง อย่าพินอปปิเทา ไม่เช่นนั้นจะเป็นปลัด เป็นอธิบดีไปทำไม หากมองแต่ข้างบนซึ่งไม่มีอะไร แต่มองข้างล่าง จะมีประชาชนอยู่

### เมินร่วมวงคอ.รส.30เม.ย.

นพ.ณรงค์กล่าวว่า การประชุมของ คอ.รส.จะเรียกปลัดประชุมในวันที่ 30 เมษายน ยังยืนยันไม่เข้าร่วมเหมือนวันที่ 17 เมษายนที่ไม่เข้าร่วมเช่นกัน หลังจากที่ไม่เข้าร่วมประชุม คอ.รส. ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ปรากฏว่ากลับมีการข่มขู่กัน ไม่ทราบว่ามีใครทำ ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทำเหมือนว่าหากใครเห็นต่างต้องถูกทำร้าย ซึ่งไม่ใช่

ประชาธิปไตย

“ก่อนหน้านี้มีคนหาว่าผมได้รับตำแหน่งปลัด สธ.เพราะวิ่งเต้น เคยไปสัณฐานกับใคร ขอยืนยันว่าผมไม่เคยสัณฐานไม่เคยไปต่างประเทศพบใคร เพื่อขอตำแหน่ง การที่ได้ตำแหน่งปลัด สธ.เพราะได้แสดงวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนในการเป็นปลัดว่า 1.ต้องไม่ให้มีการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข และ 2.การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำต้องเป็นไปตามธรรมาภิบาล และขบอว่าการที่มีการติดป้ายว่าไม่เอารัฐบาลโกงประชาชน ตามว่าไม่ติดตรงไหน และการที่มาปะระเบิด ดีกว่าหรืออย่างไร” นพ.ณรงค์กล่าว

### จ๊ก.พ.ดูแลข้าราชการ

วันเดียวกัน ประชาคมสาธารณสุข ประมาณ 50 คน ประกอบด้วยชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) สมาพันธ์แพทย์รพศ./รพท. ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ นำโดย พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยื่นหนังสือให้แก่เลขาธิการ ก.พ. แต่มีผู้มารับแทน

พญ.อุทุมพรกล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.เป็นหน่วยงานของรัฐในการดูแลข้าราชการ ต้องออกมาเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง และปลูกจิตสำนึกของข้าราชการในการทำหน้าที่เพื่อความถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชน ทวงคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้สมกับเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

### จ๊ก.รส.จับผู้ก่อเหตุ

ขณะที่เครือข่ายอาสาสมัครทางกรแพทย์เพื่อการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยชมรมแพทย์ชนบท คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 9 แห่ง เครือข่ายอาสาญาติ และอาสาสมัครวิชาชีพสุขภาพ ออกแถลงการณ์ ขอประณามการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่คุกคาม กรณียิงระเบิดเอ็ม 79 ถล่มบ้านพัก นพ.ณรงค์ และขอเคียงข้างมวลมหาประชาชนและชาวสาธารณสุข ในการขับไล่รัฐบาลที่ฉ้อโกง และยืนยันให้รัฐบาลรักษาการลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

เครือข่ายฯ มีมติร่วมกัน ดังนี้ 1.ขอยกย่องชื่นชมและให้กำลังใจ พล.ต.นพ.เหรียญทอง และ นพ.ณรงค์ ในความกล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในการยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างประชาชนไทย เพื่อปกป้องชาติ 2.ขอให้รัฐบาลรักษาการและ ศอ.รส. ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการจับตัวคนผู้กระทำความผิดในการข่มขู่คุกคาม พล.ต.นพ.เหรียญทองและ นพ.ณรงค์มาลงโทษโดยเร็ว

3.ขอประณามการข่มขู่ คุกคาม และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อประชาชนและข้าราชการผู้บริสุทธิ์ทุกหมู่เหล่า 4.ขอประณามการกระทำต่างๆ ของกลุ่มบุคคลที่ ข่มขู่ คุกคาม พยายามแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ 5.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการและ ศอ.รส.เลิกคุกคามและก้าวกายการทำงานขององค์กรอิสระ และป้องกันกลุ่มบุคคลที่พยายามสร้างความขัดแย้งกับองค์กรอิสระ จะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต

### หลายจว.ชุมนุมให้กำลังใจปลัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาแพทย์และพยาบาลในหลายจังหวัด อาทิ เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กว่า 150 คน นำโดย นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มารวมตัวเพื่อให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ ที่กระทรวงสาธารณสุข

ที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก แพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่ ในนามของเครือข่ายประชาคมสาธารณสุข อำเภอแม่สอด กว่า 100 คน ชุมนุมถือป้ายต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เช่นเดียวกันที่ จ.ชุมพร เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประมาณ 300 คน นำโดย นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์ สสจ.ชุมพร ชุมนุมให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข ระนอง สงขลา และขอนแก่น แสดงพลังให้กำลังใจ นพ.ณรงค์เช่นเดียวกัน

### รมว.ประณามยิงบ้านปลัด

นพ.ประดิษฐ ลินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคนร้ายลอบยิงบ้าน นพ.ณรงค์ว่า ไม่ได้พูดคุยกับ นพ.ณรงค์ และ นพ.ณรงค์ยังไม่ได้รายงานให้ตนทราบ อย่างไรก็ตาม ตนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน การปะระเบิดหรือใช้อาวุธร้ายแรงเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และต้องถูกประณามอย่างยิ่ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นห่วงความปลอดภัยของบุคลากรของกระทรวง และของโรงพยาบาลต่างๆ หรือไม่ นพ.ประดิษฐกล่าวว่า เป็นห่วงมาตลอดและกำชับแล้วว่าการที่บุคลากรของกระทรวงจะแสดงออกความคิดเห็นใดๆ นั้น ควรกระทำให้อยู่ในวิถีทาง อย่าใช้อำนาจหรือสถาบันต่างๆ มาเกี่ยวข้อง มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อตัวสถานที่ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบหรือความเสียหายตามไปด้วย